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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่  24 มกราคม ๒๕6๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 

************** 
ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ นำยบิน     วงษ์เจริญ ประธำนสภำฯ บิน     วงษ์เจริญ 
๒ นำยสมบูรณ์  จังอินทร์ รองประธำนสภำฯ สมบูรณ์  จังอินทร์ 
๓ นำยพุทธชำติ  โนนกอง เลขำนุกำรสภำฯ พุทธชำติ  โนนกอง 
๔ นำยอนุกูล  บุญโย     สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 อนุกูล  บุญโย     
๕ นำยเสรี      จันทร์หอม สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒ เสรี      จันทร์หอม 
๖ นำงมะณีย์  อินทร์แก้ว สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓ มะณีย์  อินทร์แก้ว 
๗ นำยอนันต์    กองทอง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔ อนันต์    กองทอง 
๘ นำยบุญธรรม อินทร์แก้ว สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 5 บุญธรรม อินทร์แก้ว 
๙ นำยสมพงษ์   เชื้อทอง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖ สมพงษ์   เชื้อทอง 

๑๐ นำยสมชัย บุดดี สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8 สมชัย บุดดี 
๑๑ นำยสนิท    ศรียันต์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙ สนิท    ศรียันต์ 
๑๒ นำงน้อย     เข็มขำว   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1๐ น้อย     เข็มขำว   
13 นำยโฆษิต    ผูกพันธ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1๑ โฆษิต    ผูกพันธ์ 
14 นำยจันทร์เพ็ญ   พรหมเมำ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1๒ จันทร์เพ็ญ   พรหมเมำ 
15 นำยทองม้วน  ทะวะบุตร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1๔ ทองม้วน  ทะวะบุตร 

 ผู้ไม่มาประชุม   

 -ไม่มี- 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ นำยสุวิทย์    วงศ์เจริญ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง สุวิทย์    วงศ์เจริญ 
๒ ร.ท.กฤษฎำ  ท่ำดี รอง หน.ชุดประสำนงำนโครงกำรฯ กฤษฎำ  ท่ำดี 
๓ นำยสุรศักดิ์  ชำนันโท ประธำน อสม. สุรศักดิ์  ชำนันโท 
๔ นำยอุไร  เกษเล็ง เลขำนุกำรนำยก อบต.เมืองหลวง อุไร  เกษเล็ง 
๕ นำยสมศักดิ์  ดวงนิล ผอ.ร.ร.บ้ำนเมืองหลวง สมศักดิ์  ดวงนิล 
๖ นำยไชยพงศ์  สะอ้ึงทอง ผอ.รพ.สต.บ้ำนหนองสะมอน ไชยพงศ์  สะอ้ึงทอง 
7 นำยจ ำเริญ   ลิ่มนิยม ประธำน อสม. จ ำเริญ   ลิ่มนิยม 
๘ นำยมงคล   สุกใส ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 10 มงคล   สุกใส 
๙ นำยสุข   ค ำด้วง ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 13 สุข   ค ำด้วง 

๑๐ นำยสมพร  ค ำเครื่อง ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ ๗ สมพร  ค ำเครื่อง 
๑๑ นำยนิตย์  มุขดำ ก ำนันต ำบลเมืองหลวง นิตย์  มุขดำ 

http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170838
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170838
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818911
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818911
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819162
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819162
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑๒ นำยสมยศ  ไชยพันธ์ รองนำยก อบต.เมืองหลวง สมยศ  ไชยพันธ์ 
13 นำยบุญโชค  อินทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1 บุญโชค  อินทร์แก้ว 
๑๔ นำยศรำวุฒิ  ยงกุล ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 11 ศรำวุฒิ  ยำกุล 
๑๕ นำยจ ำปำทอง  บุญโย ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ ๑๒ จ ำปำทอง  บุญโย 
๑๖ นำงสำวอุบลรัตน์  โนนน้อย ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองน้ ำขุ่น อุบลรัตน์  โนนน้อย 
๑๗ นำงหนูเวียง  ตันสกุล ผอ.รพ.สต.บ้ำนเมืองหลวง หนูเวียง  ตันสกุล 
๑๘ นำยสถำปณะ  มำทอง ผอ.ร.ร.บ้ำนเมืองน้อย สถำปณะ  มำทอง 
๑๙ นำยวัฒนะ   ขันธเสน ผอ.ร.ร.บ้ำนโทะ วัฒนะ  ขันธเสน 
๒๐ นำยบรรจง  จังอินทร์ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ ๒ บรรจง  จังอินทร์ 
๒๑ นำยสุพัฒน์  อนุพันธ์ รก.ผอ.ร.ร.บ้ำนจังเอิน สุพัฒน์  อนุพันธ์ 
๒๒ นำยเฉลิม   สงพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 6 เฉลิม   สงพิมพ์ 
๒๓ นำงสำวกนกวรรณ  จันทอน ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ ๘ กนกวรรณ  จันทอน 
24 นำงปุณยวีร์   กิจพรเจริญ พยำบำลวิชำช ำนำญกำร ปุณยวีร์   กิจพรเจริญ 
25 จ่ำสิบเอกไกรสร  จิตตัง จนท.โครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพฯ จ.ส.อ.ไกรสร  จิตตัง 
26 สิบเอกธีระวัฒน์  สิทธิเสนำ จนท.โครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพฯ ส.อ.ธีระวัฒน์ สิทธิเสนำ 
27 นำยดำวฤกษ์  รำชรักษำ นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร ดำวฤกษ์  รำชรักษำ 
28 นำยยอด   ศรีบำง ภำรโรง ยอด   ศรีบำง 
29 นำงสำวสุภัคพรรณ โสมำพร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร สุภัคพรรณ โสมำพร 
30 นำงละออง  ผำพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ละออง  ผำพันธ์ 
31 นำงประสิทธิ์  จันท ำ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 9 ประสิทธิ์  จันท ำ 
32 นำงสีไทย  แสนทวีสุข คนงำนทั่วไป สีไทย  แสนทวีสุข 
33 นำยเมธำ   บัวตะคุ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. เมธำ   บัวตะคุ 
34 นำยธนกฤต  ยอดใส ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ธนกฤต  ยอดใส 
35 นำงสำวกัญติมำ  ไชยพันธ์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กัญติมำ  ไชยพันธ์ 
36 นำงสำววลัยลักษณ์ วงษ์เจริญ ประชำสัมพันธ์ วลัยลักษณ์ วงษ์เจริญ 
37 นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์หอม ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ศิริรัตน์ จันทร์หอม 
38 นำยวสันต์   ดวงศรี รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล วสันต์   ดวงศร ี
39 ร.ต.สงวน  อินทร์แก้ว รองนำยก อบต.เมืองหลวง สงวน  อินทร์แก้ว 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.  
    - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยบิน  วงษ์เจริญ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                                         เมืองหลวง ได้จุดธูปเทียน บูชำพระรัตนตรัย และกล่ำวเปิดกำรสมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  
     2 ประจ ำปี 25๖5 ในวันที่ 24 มกรำคม 25๖5 ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ  
     ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง เพ่ือพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบ 
     วำระกำรประชุมฯ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธำนสภำฯ   1.1 การจัดท าโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ตามพระราชด าริของศูนย์ส่งเสริม 
                                 ศิลปา ชีพห้วยทับทัน  
ร.ท.กฤษฎำ   ทำดี  -ขอชี้แจงในส่วนของกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือเสนอขอรับงบประมำณ ตำมพรำชด ำริของ
รอง.หน.ชุดประสำนงำนโครงกำรฯ  ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพห้วยทับทัน ซึ่งได้รับงบประมำณในกำรปรับปรุงศำลำทรงงำน  
     จ ำนวน 415,000 บำท ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วในปี 2563 เป็นกำรก่อสร้ำงที่ถือว่ำ 
     เป็นประวัติศำสตร์ของอ ำเภอห้วยทับทันและศำลำทรงงำนบ้ำนหนองน้ ำขุ่นเป็นแหล่ง 
     เรียนรู้ ซึ่งที่ผ่ำนมำได้ของบประมำณไป 990,000 บำท เฉพำะศำลำทรงงำนด ำเนินกำร 
     ไปแล้ว 80% ต่อไปจะของบประมำณในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบศำลำทรงงำนและ 
     ปรับปรุงกระจกให้เป็นห้องเรียนได้ 
    -โครงกำรปลูกหม่อน ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพฯ จะของบประมำณในกำรวำงระบบน้ ำในกำร 
     ปลูกหม่อน ซึ่งเคยด ำเนินกำรไปแล้ว ในส่วนของพันธุ์หม่อนที่จะปลูกได้รับควำม 
     อนุเครำะห์จำกศูนย์หม่อนไหมจังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้นจึงของบประมำณเพ่ือจะด ำเนินกำร 
     ปรับปรุงระบบน้ ำ ขอบคุณครับ 
    1.2 การประชาคมขอใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค  
ประธำนสภำฯ   -ในส่วนของกำรประชำคมขอใช้น้ ำประปำส่วนภูมิภำค นั้นขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำร 
     ส่วนต ำบลเมืองหลวงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ในเรื่องกำรประชำคมเพ่ือขอใช้น้ ำประปำส่วนภูมิภำค ซึ่งได้รับแจ้งจำกนำยอ ำเภอห้วย 
นำยก อบต.เมืองหลวง   ทับทัน ว่ำประปำส่วนภูมิภำคจะวำงท่อผ่ำนเริ่มต้นจำกห้วยทับทันถึงต ำบลจำนแสนไชย  
     ส ำหรับหมู่บ้ำนไหนจะขอใช้น้ ำประปำให้ท ำเรื่องประชำคมหมู่บ้ำนเพ่ือขอใช้น้ ำ แล้วแจ้ง 
     อ ำเภอเพ่ือจะด ำเนินกำรต่อไป 
ประธำนสภำฯ        1.3 โครงการบอกดินเพื่อออกโฉนดตามนโยบายรัฐบาล 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -โครงกำรบอกดินเพ่ือออกโฉนดตำมนโยบำยรัฐบำลโครงกำรที่เปิดโอกำสให้ประชำชนผู้ที่ 
นำยก อบต.เมืองหลวง   มีที่ดิน แต่ไม่มีเอกสำรสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก แจ้งต ำแหน่งที่ดินของ 
     ตนเอง เพ่ือให้ภำครัฐรวบรวมข้อมูลและเข้ำไปด ำเนินที่ดินให้ถูกกฎหมำย ตอนนี้ที่ดิน 
     ด ำเนินกำรแบบลดขั้นตอนออกให้ทั่วประเทศซึ่งจังหวัดศรีสะเกษจะออกด ำเนินกำรในช่วง 
     เดือน กรกฎำคม – กันยำยน ค่ำใช้จ่ำยจะลดลง ใครที่มีควำมประสงค์ให้ยื่นเอกสำรกับ 
     ผู้ใหญ่บ้ำนให้ระบุชื่อและจ ำนวนว่ำมีกี่แปลง แต่ละแปลงมีจ ำนวนพ้ืนที่เท่ำไร ขอขอบคุณ  
     ครับ 
         1.4 การขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา 
ประธำนสภำฯ   -ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสู่ไร่นำ ขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวงได้ชี้แจง 
     ให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -กำรขยำยเขตไฟฟ้ำสู่ไร่นำ ซึ่งได้ประสำนงำนกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอุทุมพรพิสัย 
นำยก อบต.เมืองหลวง   ซึ่งโครงกำรไฟฟ้ำที่จะด ำเนินกำรนั้นให้ส่งเอกสำรกับผู้ใหญ่บ้ำน ถ้ำบ้ำนเรำยำกจน มีควำม 
     ต้องกำรไฟฟ้ำใช้ ไฟฟ้ำจะติดตั้งให้เฉพำะเสำและอบต.จะเป็นผู้เดินทำงไฟให้กับบ้ำนโดย 
     ใช้งบประมำณของ อบต.ให้ผู้ต้องกำรใช้เสนอเรื่องเข้ำมำ 
    -ค่ำไฟฟ้ำไม่เกิน ๕๐ หน่วยกิจ จะด ำเนินกำรให้ภำยใน ๑๕ วัน ขอให้ผู้ใหญ่บ้ำนส่งเรื่อง 
      ผ่ำน อบต. และทำง อบต.จะด ำเนินกำรยื่นเอกสำรต่อไป 
    -ไฟครัวเรือน ถ้ำจะเอำไปสู่ไร่นำจะได้เร็วกว่ำไฟเกษตร ในส่วนของไฟเกษตรนั้นต้องมีกลุ่ม  
     มีถนนเข้ำสู่ไร่นำ มีที่ดินและมีแหล่งน้ ำ ซึ่งในกำรของนั้นต้องมีเอกสำรส ำเนำบัตร 
     ประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำโฉนดที่ดิน ยื่นเอกสำรต่อผู้ใหญ่บ้ำน กำร 
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     ขอไฟเกษตรนั้นกรมจะเป็นผู้อนุมัติ แต่ก็มีวิธีแก้ปัญหำถ้ำใครต้องกำรไฟให้สร้ำงบ้ำนหรือ  
     กระท่อม ให้มีห้องน้ ำ ท ำเรื่องขออนุญำตก่อสร้ำงและขอหนังสือรับรองจำกโรงพยำบำล  
     ส่งเสริมสุขภำพ เพ่ือขอบ้ำนเลขที่ ในส่วนกำรขอหนังสือรับรองขอให้โรงพยำบำลส่งเสริม 
     สุขภำพอนุโลมให้กับชำวบ้ำนด้วย ซึ่งกำรขอลักษณะนี้จะง่ำยเพรำะว่ำเรำมีบ้ำนเลขที่ แต่ 
     ถ้ำบ้ำนไหนมีปัญหำเกี่ยวกับว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น ให้ขอบ้ำนเลขที่ก่อนเมื่อท ำเรื่องขอ  
     ไฟฟ้ำแล้วค่อยย้ำยเข้ำบ้ำนเดิมได้ขอบคุณครับ 
นำยสุมชัย  บุดดี   -ในส่วนของบ้ำนโทะ ไฟทิศตะวันตกของหนองโทะมีกำรเดินสำยไฟไปแล้วอยำกได้เสำไฟ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๘   ในส่วนนี้อยู่ในหลักเกณฑ์ไหมครับ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -หลักเกณฑ์กำรขอคือต้องมีบ้ำนเลขที่ มีบ้ำนถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ กำรมีบ้ำนเลขที่จะ  
นำยก อบต.เมืองหลวง   ได้ขอไฟได้ง่ำยครับ 
         1.5 การเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร 
ประธำนสภำฯ   - กำรเจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตรนั้น ขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง 
     ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลนั้นถ้ำถำมว่ำมีควำมเป็นไปได้มำกน้อยแค่ไหนนั้นตอนนี้ยังไม่ 
นำยก อบต.เมืองหลวง   ทรำบว่ำจะได้มำกน้อยเท่ำไร ซึ่งชำวบ้ำนได้ส่งเอกสำรเข้ำมำเยอะมำก ในกำรขอ 
     งบประมำณมีกำรขอทั้งจังหวัดศรีสะเกษ อำจจะได้แต่ไม่ทั่วถึงทั้งหมด ซึ่งในอนำคตผมมี  
     แนวโน้มว่ำจะซื้อเครื่องขุดเจำะบ่อบำดำล เพ่ือบริกำรประชำชน 
         1.6 การขยายเขตถนนสู่ไร่นาและในชุมชน 
ประธำนสภำฯ   - กำรขยำยเขตถนนสู่ไร่นำและในชุมชนขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง 
     ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ในส่วนของกำรขยำยเขตถนนสู่ไร่นำและในชุมชนนั้น มีกำรก่อสร้ำงถนนเยอะแล้วอีกไม่กี่ 
นำยก อบต.เมืองหลวง   โครงกำรก็ทั่วถึงแล้ว ยังมีถนนที่ไม่ทั่วถึงก็เส้นเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำน เส้นบ้ำนอ้อไปบ้ำน 
     โทะ เส้นบ้ำนหนองสะมอนไปบ้ำนนำนวน ยังไม่ได้ลำดยำง และผมมีนโยบำยว่ำถนนไป   
       ไร่นำนั้นจะท ำเป็นถนนดินยกระดับในส่วนนี้จะท ำเรื่องของบประมำณต่อไป มีท่ำนใดจะ  
     สอบถำมไหมครับ 
นำยบุญธรรม  อินทร์แก้ว  -กำรขยำยเขตถนนสู่ไร่นำ กำรท ำถนนต้องเป็นถนนดิน ซึ่งท่ำนนำยก อบต.ได้น ำมำแจ้งใน 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๕   ที่ประชุมทรำบนั้น ยังไม่มีกำรก่อสร้ำงหรือมีงบประมำณมำหรือยัง หรือว่ำงบประมำณ  
     มำแล้ว ถ้ำแจ้งให้ทรำบต้องมีงบประมำณสนับสนุน ในส่วนของหมู่ที่ ๕ นั้น มีกำรตัดถนน 
     อีก ๑ เส้น ก ำลังด ำเนินกำรขออนุญำตจำกเจ้ำของที่ดิน ในกรณีถ้ำมีงบประมำณผมจะ 
     เสนอโครงกำรเข้ำมำ ถ้ำนำยกน ำเสนอแบบนี้ถ้ำส่งเอกสำรเข้ำมำนำยกต้องมีงบประมำณ 
     ให้นะครับ 
     -กำรเจำะบ่อบำดำล เมื่อคณะผู้บริหำรหรือปลัดท ำเรื่องเข้ำทุกหมู่บ้ำน งบประมำณมีแล้ว  
     เสนอไปแล้วก็น่ำจะได้มำ และต้องได้ภำยในเมษำยน ถ้ำหลังจำกนั้นก็จะเข้ำด ำเนินกำร 
     ไม่ได้ ได้มำมำกน้อยไม่ว่ำกันขอให้ได้ เพ่ือให้ชำวบ้ำนมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำ 
     โครงกำรเสนอเข้ำมำ ถ้ำพูดได้ก็ขอให้ท ำให้ได้ ถ้ำบ้ำนไหนได้แล้วก็ไม่ต้องเอำอีก ส ำหรับ 
     หมู่ที่ ๕ หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะขำดแหล่งน้ ำพอสมควร  
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ขอชี้แจงว่ำงบประมำณไม่ใช่ของ อบต. อ ำนำจไม่ใช่ของ อบต. เรื่องไฟก็เหมือนกันไม่ใช่  
นำยก อบต.เมืองหลวง   อ ำนำจของ อบต.แต่อบต.เป็นผู้ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำร ในส่วนของกำรขอซื้อรถ 
     เจำะบ่อบำบำลนั้น เป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน แจ้งให้ทรำบเพ่ือ 
     ด ำเนินกำรของบประมำณในปีงบประมำณ ๒๕๖๖ ต่อไป เป็นแนวทำงในอนำคต ซึ่งดูจำก 
     ข้อมูลเอกสำรที่ยื่นเข้ำมำเยอะมำก 
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นำยจันทร์เพ็ญ  พรหมเมำ -กำรที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวงได้เสนอเรื่องจะซื้อเครื่องเจำะบ่อบำดำล 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑๒  นั้นในส่วนนี้มันจะขัดแย้งกับกรมเจ้ำท่ำไหม ขอเสนอเป็นกรณีศึกษำ ถ้ำได้ก็ดีแต่ถ้ำได้มำ 
     ต่ำงคนต่ำงอยำกเจำะ ปัญหำก็จะตำมมำ 
    -เรื่องถนน ขอเป็นภำพถ่ำยทำงอำกำศจะได้ชัดเจน จะได้เห็นถนนเก่ำแก่มีภำพถ่ำยจะได้รู้ 
     ว่ำมีถนนตรงไหนบ้ำงเพรำะถ้ำเรำต้องกำรถนนสู่ไร่นำมีภำพทำงอำกำศ ก็จะมีช่องทำงท ำ 
     ได้ กำรท ำถนนไม่ใช่ท ำแต่ถนนเก่ำๆอยู่นั้นแหละ อย่ำงของหมู่ที่ ๑๒ ถนนไปคลองอีสำน 
     เขียวฝนตกมำสัญจรล ำบำก เมื่อตอนที่ผมประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำนั้นก็บอกว่ำอีกสอง 
     เดือน แต่ตอนนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ด ำเนินกำรสักที ขอบคุณครับ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ขอฝำกถึงท่ำนก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ถ้ำจะท ำโครงกำรเกี่ยวกับถนนเข้ำสู่ไร่นำขอให้มีกำร  
นำยก อบต.เมืองหลวง   ประชำคมหมู่บ้ำน มีหนังสือยินยอมให้เจ้ำของที่ดินลงนำมพร้อมทั้งเอกสำรผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
         1.7 การติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในชุมชน 
ประธำนสภำฯ   - กำรติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในชุมชนขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
     เมืองหลวง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ขอน ำเรียนว่ำผมจะด ำเนินกำรจัดท ำตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  แล้วมอบให้ก ำนัน/  
นำยก อบต.เมืองหลวง   ผู้ใหญ่บ้ำน ติดตั้งไว้ภำยในหมู่บ้ำนเพ่ือให้ชำวบ้ำนร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหำสังคม ปัญหำ 
     ส่วนรวม จะร้องเรียนแบบลงชื่อหรือไม่ลงชื่อก็ได้ แต่ทำงที่ดีขอให้ลงชื่อ พร้อมเบอร์  
     โทรศัพท์ ซึ่งในส่วนนี้ผมจะให้เจ้ำหน้ำที่เปิดตู้อำจจะเป็นวันจันทร์ วันศุกร์ เพ่ือจะได้ทรำบ 
     ปัญหำและแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ 
         1.8 การให้ความช่วยเหลือในการจัดงานประเพณีและงานต่าง ๆ ของชุมชน 
ประธำนสภำฯ   - กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดงำนประเพณีและงำนต่ำง ๆ ของชุมชน ขอเชิญนำยก 
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -เรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดงำนประเพณีและงำนต่ำง ๆ ของชุมชม เช่นในงำน  
นำยก อบต.เมืองหลวง   ศพ งำนขึ้นบ้ำนใหม่ ผมมีแนวคิดที่จะด ำเนินกำรให้บริกำร โดยจะใช้บุคลำกรของ  
     อบต. ซึ่งบ้ำนไหนที่ขำดบุคลำกรไม่ว่ำจะกำงเต็นท์ จัดโต๊ะ ส ำหรับงำนศพถ้ำไม่มีบุคลำกร 
     เชิญผ้ำเรำก็จัดบุคลำกรให้ อำจจะจัดพิธีกรให้ด้วย ถ้ำบ้ำนไหนต้องกำรก็ขอให้ท ำเรื่องร้อง 
     ขอมำ เรำจะจัดเจ้ำหน้ำที่ไว้บริกำร ขอบคุณครับ 
นำยจันทร์เพ็ญ  พรหมเมำ -ผมรู้ซึ่งภำคภูมิในที่นำยก อบต. ท่ำนมีควำมคิดแบบนี้ เรื่องเจำะบ่อบำบำลและกำรติดตั้ง 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑๒  ตู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งบ้ำนผมเองมีกำรร้องทุกข์มำยังผม ผมก็ได้เสนอไปที่ท่ำนรอง  
     เพรำะว่ำเป็นกำรระบำยน้ ำสู่ไร่นำซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมำก ยังไงก็เพ่ือไม่ให้ขัดแย้งกับ 
     ผู้ประกอบกำรหรือกับผู้น ำ กรณีที่ไม่รู้ไม่ทรำบว่ำโครงกำรลงแบบไหน ขอให้แก้ปัญหำใน 
     ส่วนนี้ให้ด้วย 
    -เรื่องกำรร้องทุกข์ ไม่เคยมีมำก่อนถือว่ำเป็นเรื่องที่ดี เพ่ือให้ชำวบ้ำนได้ร้องทุกข์เข้ำมำได้ 
     ซ่ึงบำงท่ำนไม่กล้ำมำท่ี อบต. 
    -กำรช่วยเหลืองำนประเพณีต่ำง ๆ เคยเห็นแต่เทศบำลหรืออบต.ข้ำงเคียง บำงบ้ำนก็ไม่มี 
     บุคลำกร เรื่องนี้ดีมำกใช้บุคลำกรของเรำ ผมเองขอสนับสนุนครับ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ผมขอน ำเรียนว่ำถนนไหนที่เรำได้ด ำเนินกำรไปแล้ว ถนนสูงกว่ำทำงลงก็ขออย่ำดันถนน 
นำยก อบต.เมืองหลวง   ไปสู่ทุ่งนำให้ดันทุ่งนำมำหำถนน ขอฝำกผู้น ำหมู่บ้ำนด้วย และก็อย่ำไถนำจนถึงขอบถนน 
    เพรำะจะท ำให้ถนนพังเร็ว ขอให้ช่วยกันดูแลรักษำ เพรำะเรำใช้ถนนร่วมกัน 
นำยอนุกูล  บุญโย  -ในระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง สมัยสำมัญ สมัยที่๑  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 256๕ วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ.256๕  เวลำ 09.30 น. ระเบียบ 
     วำระที่ 1 ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คือผมยังไม่ได้ฟังจำกท่ำนประธำนแจ้งเรื่องที่ 
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     น ำเข้ำมำให้สภำฯ ทรำบเลย ในส่วนนี้มีแต่ท่ำนนำยก อบต.ชี้แจง ซึ่งไม่ตรงตำมระเบียบ 
     วำระที่เรำจะประชุมกัน ตำมที่นำยก อบต.แจ้ง 1.1 -1.8 และในระเบียบวำระเรื่องอ่ืนๆ  
     ที่ได้ลงไว้4.1 กำรด ำเนินกำรกองทุน ลงไว้ในเรื่องอ่ืนๆ ผมขอติในส่วนกำรเรียบเรียง 
     เอกสำรในกำรประชุม ขอบคุณครบั 
ประธำนสภำฯ    -ตำมเอกสำรล ำดับขั้นตอนกำรประชุม เจ้ำหน้ำที่ได้เรียบเรียงไว้ให้ ผมก็เลยด ำเนินกำร 
     ตำมท่ีปรำกฎในเอกสำร ตอนไปผมจะดูและแก้ไขให้ถูกต้องครับ 
นำยจันทร์เพ็ญ พรหมเมำ  -ขอเพ่ิมเติมในส่วนของสมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1 อภิปรำย ข้อ 27 กำรจัดระเบียบวำระ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑๒  กำรประชุมนั้น โดยปกติให้จัดล ำดับกำรพิจำรณำ ดังนี้ 1. เรื่องที่ประธำนจะแจ้งให้ที่  
     ประชุมทรำบ  2.รับรองรำยงำนกำรประชุม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
     ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 ขอให้ท่ำนศึกษำด้วย ถ้ำเอำจริงๆ ก็ต้องตำม 
     ระเบียบ แต่วันนี้ก็ผ่ำนไปแล้ว ขอให้ดูระเบียบกฎหมำยด้วยครับ ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ   -ในส่วนนี้ผมขอน้อมรับแล้วจะปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ 
ระเบียบวาระท่ี 2                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ 2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ครั้งแรก                        
                                 เมื่อวันที่ ๕ มกรำคม 256๕ 
  2.2 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง สมัยสำมัญ สมัย 
  ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 256๕ 
 -ขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ได้ตรวจสอบดูว่ำบันทึก 
  รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ตำมที่ท่ำนได้อภิปรำยไปมี 
  ส่วนไหนขำดตกบกพร่อง พิมพ์ผิดหรือจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญครับ 
นำยสมชัย  บุดดี -ขอแก้ไขหน้ำที่ ๑๕ ในส่วนที่ผมได้อภิปรำยว่ำถนนจำกหมู่ ๘ ไปหมู่ที่ ๖ จุดที่ส ำคัญมำก 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๘  ติดกับบ้ำนนำยประดิษฐ์ ค ำด้วง ขอแก้ไขเป็นบ้ำนนำยวันดี  ค ำด้วง ขอบคุณครับ 
นำยจันทร์เพ็ญ พรหมเมำ -ในหน้ำที่ ๑๕ เกี่ยวกับในช่วงตั้งเสำแล้วเทปูนใส่อย่ำท ำให้ชำวบ้ำนพูดได้ ขอเปลี่ยน
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑๒  เป็นตั้งเสำและป้ำยโครงกำรแล้วเทปูนใส่เสำเหล็ก ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ   -มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธำนสภำฯ   - ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภำฯ แห่งนี้ว่ำ สมำชิกสภำฯท่ำนใดเห็นสมควรรับรอง 
     รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ครั้ง แรก เมื่อวันที่ ๕  
     มกรำคม ๒๕๖๕ และรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง สมัย 
     สำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 256๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๕ โปรดยก 
     มือขึ้นครับ 
ที่ประชุม   -มต ิ รับรองรำยงำนกำรประชุม     จ ำนวน   ๑๓  เสียง 
       ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุม  จ ำนวน     -   เสียง 
                           งดออกเสียง จ ำนวน     1  เสียง (ประธำนสภำฯ) 
    -ที่ประชุมรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
    3.1 การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อก่อสร้าง 
     สะพานและถนนบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองหลวง อ าเภอห้วยทับทัน  
     จังหวัดศรีสะเกษ 
ประธำนสภำฯ   -ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องกำรพิจำรณำ 3.1 พิจำรณำกำรขออนุญำตใช้พ้ืนที่ในเขตป่ำสงวน 
     แห่งชำติ ฝั่งขวำห้วยทับทัน เพ่ือก่อสร้ำงสะพำนและถนน บ้ำนหนองสะมอน หมู่ที่ 11  
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     ต ำบลเมืองหลวง อ ำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑๑ ชี้แจง 
     รำยละเอียด ขอเชิญครับ 
นำยศรำวุฒิ  ยงกุล  -ในวันนี้ได้เข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมือง 
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 11   หลวง ในเรื่องกำรขออนุญำตใช้พ้ืนที่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ฝั่งขวำห้วยทับทัน เพ่ือ 
     ก่อสร้ำงสะพำนและถนนบ้ำนหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ต ำบลเมืองหลวง อ ำเภอห้วยทับทัน  
     จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมำณ 11 ไร่ 77 ตำรำงวำ ซึ่งได้ท ำหนังสือถึง อบต.เมื่อวันที่  
     4 มกรำคม 2565 และได้ลงรับเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2565 เพ่ือให้สภำฯพิจำรณำ 
     เห็นชอบให้กรมทำงหลวงชนบท ขออนุญำตใช้พ้ืนที่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งขวำห้วย 
     ทับทัน เพ่ือก่อสร้ำงสะพำนและถนน ท้องที่บ้ำนหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ต ำบลเมืองหลวง 
     อ ำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมำณ 11 ไร่ 77 ตำรำงวำ ประเด็นที่  
     น ำเสนอเข้ำมำเป็นกำรก่อสร้ำงสะพำนซึ่งชำวบ้ำนได้สร้ำงมำตั้งแต่ปี 2550 และมีน้ ำซัด 
     พังเสียหำย มีกำรซ่อมสร้ำงใช้ได้ถึงทุกวันนี้ ซึ่งสะพำนกว้ำง 2.8 เมตร ยำว 81 เมตร ซึ่ง 
     รถยนต์สำมำรถวิ่งผ่ำนได้ มีประชำชนในต ำบลเมืองหลวงและต ำบลหมื่นศรีวิ่งผ่ำน และใน 
     ปี 2561 ได้พังเสียหำยอีกรอบและซ่อมข้ึนมำอีก ผมจึงได้น ำเสนอโครงกำรเข้ำมำที่ อบต.  
     ซึ่งอบต.ได้ประชุมเมื่อครั้งประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง สมัยสำมัญที่  
     ๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง โครงกำรใน 
     ล ำดับที่ ๑๒ เพ่ือรับร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่      
     ๑/๒๕๖๔ มีมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เห็นชอบด้วยเสียง 
     เป็นเอกฉันท์ และได้ประสำนงำนไปหลำยหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นกรมทำงหลวง กรมป่ำไม้  
     ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนนี้กรมทำงหลวงจะต้องมีมติที่ 
     ประชุมสภำฯ เพ่ือให้สภำฯเห็นชอบให้กรมทำงหลวงชนบท ขออนุญำตใช้พ้ืนที่ในเขตป่ำ  
     ขวำห้วยทับทัน เพ่ือก่อสร้ำงสะพำนและถนน ในกำรขอต้องมีข้อควำมในกำรลงมติ จึงจะ 
     ถูกต้องตำมระเบียบของกรมทำงหลวงชนบท ซึ่งในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ นั้น 
     ในส่วนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรมทำงหลวงชนบท กรมป่ำไม้ ส ำนักงำนทรัพยำกรที่ 7 ได้ 
     ออกมำส ำรวจและรำยงำนกำรตรวจสอบสภำพป่ำที่ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐขอ 
     ใช้พ้ืนที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ  
     พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนนี้มีบัญชีตรวจนับชนิดในพ้ืนที่ ซึ่งไม่มีไม้ชนิดที่หวง 
     หำ้มในพื้นที่ก่อสร้ำง จึงน ำเรียนให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวงทรำบเบื้องต้น  
     ขอน ำเรียนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำให้กรมทำงหลวงชนบท ขออนุญำตใช้พ้ืนที่ใน 
     เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งขวำห้วยทับทัน เพ่ือก่อสร้ำงสะพำนและถนน ท้องที่บ้ำนหนอง 
     สะมอน หมู่ที่ 11 ต ำบลเมืองหลวง อ ำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมำณ  
     11 ไร่ 77 ตำรำงวำ 
นำยบุญธรรม  อินทร์แก้ว  -ส ำหรับกำรขอมติหรือกำรขอพิจำรณำขอสร้ำงสะพำน ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 11 ได้น ำเสนอ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5   เข้ำมำเพ่ือบรรจุในแผน ในวันนี้อยำกให้สภำฯอนุมัติ ในกำรพิจำรณำเรำเป็นสมำชิกสภำฯ 
     งำนไหนที่ตกในเขตต ำบล ทุกท่ำนต้องเข้ำใจต้องรับทรำบ ซึ่งกำรเข้ำมำตอนแรกอำจไม่ 
     ถูกต้องในวันนี้ทำงผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที1่1 ได้เข้ำมำชี้แจงด้วยตนเอง ซึ่งสมำชิกสภำหลำยท่ำน 
     พูดว่ำเป็นควำมเจริญให้กับหมู่บ้ำนของเรำ เป็นกำรก่อสร้ำงโดยภำพรวม ซึ่งป่ำตรงนั้นไม่  
     มีป่ำ ป่ำแถวนั้นซึ่งเคยเป็นป่ำไม้ เป็นล ำห้วย ก็ขอให้สมำชิกสภำฯได้พิจำรณำเพรำะเป็น 
     กำรอนุมัติให้กรมทำงหลวงขออนุญำตต่อไป เรำคนในพ้ืนที่ขอก็ให้ใช้ไป เมื่อท ำแล้วไม่ 
     กระทบต่อประชำชนของเรำ ไม่ใช้สร้ำงแล้วกระทบกับชำวบ้ำน โครงกำรบำงโครงกำรก็มี 
     ปัญหำในกำรสร้ำงถนนปัญหำคงไม่เกิดมีแต่ควำมเจริญให้กับหมู่บ้ำนของเรำ ขอบคุณครับ 
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ประธำนสภำฯ   -ขอขอบคุณท่ำนบุญธรรม อินทร์แก้ว ที่ได้เพ่ิมเติมข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
นำยจันทร์เพ็ญ  พรหมเมำ -เรื่องพิจำรณำกำรขออนุญำตใช้พ้ืนที่ป่ำนั้น จำกที่ได้รับฟังข้อมูลมำจะใช้พ้ืนที่ 11 ไร่  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 12  เฉพำะเจำะจงหรือไม่ มันจะขัดแย้งกันกับสภำฯอนุมัติไป 11 ไร่หรือเปล่ำ ถ้ำสภำฯมี 
     อ ำนำจขนำดนั้น ท่ำนประธำนครับผมเคยพูดในสมัยที่ผ่ำนมำเรื่องกฎหมำย กรมป่ำไม้ใคร 
     อนุญำต ถ้ำเป็นพ้ืนที่ของกรมป่ำไม้ ถำมว่ำเป็นอ ำนำจของอบต.มีสิทธิไหม ถ้ำมีสิทธิเรำก็  
     อนุโลมให้ชำวบ้ำนท ำกิน ท ำอะไรได้ กำรก่อสร้ำงผมไม่ได้ขัด ผมเห็นด้วยแต่ก็ต้องอยู่ใน 
     กรอบ เพรำะเป็นพ้ืนที่ของเขำต้องให้นำยกได้พิจำรณำก่อนว่ำเป็นยังไง หรือเป็นหน้ำที่            
     อบต.ให้สภำเห็นชอบ มันจะขัดแยงในพ้ืนที่หรือเปล่ำ บำงบ้ำนมีปัญหำกัน ซึ่งปัญหำ 
        เหล่ำนี้จะตำมมำ สมำชิก นำยก ทุกคนเข้ำมำก็เพ่ือพัฒนำต ำบล แต่อย่ำลืมว่ำมีข้อขัดแยง  
          ท่ำนก็ต้องรับ อยำกถำมเจ้ำหน้ำที่ว่ำเรำมีหน้ำที่มำกแต่ไหนในพ้ืนที่เขตป่ำสง่วนตรงนี้ แต่ 
      ให้สภำฯอนุมัติให้ใช้แต่ถ้ำคนในพ้ืนที่ละเขำอนุญำตหรือเปล่ำ แต่ถ้ำเฉพำะเจำะจงไปเลย 
    ว่ำจะใช้กว้ำงเท่ำนี้ เจำะจงว่ำถนนเก่ำถ้ำท ำเลยเขตก็จะมีปัญหำป่ำไม้ใหญ่ เป็นที่ห่วงห้ำม 
    มีคนแถวนั้นไม่รู้ว่ำเรื่องนี้เขำมำไล่พ้ืนที่ละถ้ำพ้ืนที่โล่ง ชำวบ้ำนท ำกันไม่มีปัญหำ ท ำไมเรำ 
     ไมช่่วย ถ้ำชำวบ้ำนเดือดร้องเรำต้องดูแลเขำ เมื่อมเีรื่องที่เกิดขึ้นมำเรำจะแก้ไขปัญหำยังไง  
     ขอฝำกสมำชิกด้วย ผมไม่ได้ขัดแย้งแต่ทุกอย่ำงต้องมีเหตุผลมำอ้ำงอิง ค ำว่ำพ้ืนที่คิดไป 
     หลำยอย่ำง ผมว่ำกรมทำงหลวงชนบทน่ำจะพูดกันได้กับป่ำไม้เรำไม่มีอ ำนำจในกำรดูแล 
     ตรงนั้น ผมก็อยำกให้สมำชิกไตร่ตรองให้ดี อยำกทรำบข้อมูลส่วนไหนก็ให้สอบถำม  
     ขอบคุณครับ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ในเรื่องกำรขอใช้พ้ืนที่ป่ำไม้บ้ำนหนองสะมอน หมู่ที่ 11  ซึ่งพ้ืนที่ป่ำไม้ 
นำยก อบต.เมืองหลวง   เดิมตั้งแต่เขตหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 เป็นเขตป่ำไม้ตั้งแต่อ ำเภอห้วยทับทัน บ้ำน 
     ห้วยยำง บ้ำนอ้อ บ้ำนโทะ เป็นเขตป่ำเก่ำ กำรสร้ำงถนนและสะพำนผมได้ลงพ้ืนที่เป็น 
     ถนนเดิมตำมเอกสำรที่ประกอบกำรพิจำรณำ ซึ่งต้องมีมติจำกสภำ ขอฝำกสภำด้วยครับ  
     งบประมำณท่ีสร้ำงไม่ใช่ของ อบต.เป็นงบประมำณของกรมทำงหลวง ขอบคุณครับ 
นำยศรำวุฒิ  ยงกุล  -ในส่วนนี้ขอเพ่ิมเติมในส่วนที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ชี้แจงไปแล้วในส่วนของ 
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑๑   ประเด็นที่สภำฯพิจำรณำเห็นชอบให้ทำงกรมทำงหลวงชนบทขออนุญำตใช้พื้นที่ป่ำกรมป่ำ 
     ไม้ ในส่วนของสภำฯอนุญำตนั้นคือไม่กระทบกับส่วนรวม  ขอน ำเรียนให้สภำฯทรำบเพ่ือ  
     พิจำรณำอนุญำต 
นำยอนุกูล บุญโย   -กำรขออนุญำตใช้พ้ืนที่ป่ำ ในส่วนนี้เรำจะพิจำรณำขออนุญำตบ้ำนหนองสะมอน ขอ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1   อนุญำตใช้พื้นที่ป่ำ เมื่อครั้งที่แล้ว เรำได้รับฟังจำกท่ำนผู้ใหญ่ และสมำชิกสภำฯ ที่น ำเรียน 
     นี้เข้ำมำในกำรก่อสร้ำงสะพำนและถนน อยำกให้สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 11 หรือคณะ 
     ผู้บริหำร ซึ่งท่ำนเป็นเลขำนุกำร ได้ชี้แจงในส่วนนี้ด้วย อยำกฟังว่ำในส่วนนี้มีแต่ท่ำน 
     ผู้ใหญ่บ้ำนชี้แจง ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ    -ขอเชิญปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวงชี้แจง 
นำยพุทธชำติ  โนนกอง  -ในส่วนของกำรอนุมัติ ของบประมำณเพ่ือก่อสร้ำงสะพำนเชื่อมต่อระหว่ำงห้วยทับทัน –  
ปลัด อบต.เมืองหลวง   จังหวัดสุรินทร์ ในส่วนของสภำฯนั้นอนุมัติของบประมำณ ตอนนี้ทำงหลวงได้เข้ำท ำ  
     โครงกำรเสร็จแล้ว ตอนนั้นกำรขออนุมัติไม่มีข้อควำมว่ำให้กรมทำงหลวงขออนุญำตใช้      
      พ้ืนที่ป่ำไม้ ซึ่งแต่ข้อควำมว่ำให้ทำงหลวงชนบทขออนุญำตใช้พ้ืนที่แทน อบต. ซึ่งเป็นเขต 
     ป่ำสง่วนแห่งชำติ ในควำมเป็นจริงไม่ได้ท ำลำยป่ำ จะท ำก็ฝั่งเขตสุรินทร์ ซึ่งเป็นเขตป่ำ  
     สงวนแห่งชำติ เรำต้องขออนุญำตกรมป่ำไม้ ซึ่งผู้ ใหญ่บ้ำนได้ท ำโครงกำรตั้งแต่ขอ 
     งบประมำณไปยังส่วนกลำง กรมทำงหลวงชนบทได้ออกมำส ำรวจตอนนั้นโครงกำรของเรำ 
     ยังไม่เกิดจะมีถนนและสะพำน ในส่วนถนนได้ก่อสร้ำงถนน คสล.แล้ว น ำเรียนสมำชิกว่ำ  
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     ในส่วนที่เรำอนุญำตให้กรมทำงหลวงชนบทขอใช้พ้ืนที่ป่ำ เพ่ือสอดคล้องกับงบประมำณ 
     ของปี 2566 แต่กำรของบประมำณเบื้องต้นกรมทำงหลวงชนบทของบประมำณไปแล้ว  
     ถ้ำเรำอนุญำต กรมทำงหลวงชนบทจะเป็นผู้ประสำนขออนุญำตต่อไป ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ   -มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธำนสภำฯ   -ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเพ่ิมเติมผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่ำสมำชิกท่ำนใด  
     เห็นสมควรให้กรมทำงหลวงชนบทขออนุญำตใช้พ้ืนที่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งขวำ  
     ห้วยทับทัน เพ่ือก่อสร้ำงสะพำนและถนน ท้องที่บ้ำนหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ต ำบล     
     เมืองหลวง อ ำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมำณ 11 ไร่ 77 ตำรำงวำ  
     โปรดยกมื้อขึ้นครับ 
ที่ประชุม   -มติ เห็นด้วย จ ำนวน ๑๓ เสียง 
         ไม่เห็นด้วย   จ ำนวน   -  เสียง 
         งดออกเสียง จ ำนวน  ๑  เสียง (ประธำนสภำ) 
    -มติที่ประชุมเห็นด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ขอบคุณครับ 
         3.2 การเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (จ านวน 2 ท่าน) 
ประธำนสภำฯ   -ขอเชิญสมำชิกสภำได้เสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ  
     จ ำนวน 2 ท่ำน  และผู้รับรอง จ ำนวน ๒ ท่ำน ขอเชิญครับ 
นำยอนุกูล  บุญโย  -เรียนประธำนสภำที่เคำรพ คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯทุกท่ำน กระผมขอเสนอ 
สมำชิกสภำ  อบต.หมู่ที่ 1  นำงมะณีย์  อินทร์แก้ว สมำชิกสภำ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกัน 
     สุขภำพครับ 
ประธำนสภำ   -ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ 
    ๑.  นำยสมชัย บุดดี   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๘   
     ๒.  นำยจันทร์เพ็ญ  พรหมเมำ   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 12   
นำยเสรี  จันทร์หอม  -เรียนประธำนสภำที่เคำรพ คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯทุกท่ำน กระผมขอเสนอ 
สมำชิกสภำ  อบต.หมู่ที่ 2  นำงน้อย เข็มขำว สมำชิกสภำหมู่ที่ 10เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพครับ 
ประธำนสภำ   -ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ 
    ๑.  นำยอนุกูล  บุญโย  สมำชกิสภำ อบต.หมู่ที่ 1   
     ๒.  นำยสนิท  ศรียันต์   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๙    

นำยบุญธรรม อินทร์แก้ว  -ในกำรเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพผมอยำกให้ชี้แจงว่ำกำรเป็น 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5   กรรมกำรมีหน้ำที่อะไรบ้ำง 
ประธำนสภำฯ   -ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญครับ 
นำยดำวฤกษ์ รำชรักษำ  -ในส่วนของกำรเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพนั้นในส่วนนี้ผมได้รับค ำสั่ง 
นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร ให้รับผิดชอบซึ่งเป็นงำนที่ใหม่ ซึ่งคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพนั้นประกอบด้วย 
     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นประธำน ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 2 ท่ำน คณะกรรมกำร  
     สปสช. ที่เคยด ำเนินกำรมำ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต. เป็นโดยต ำแหน่ง สปสช.เกี่ยวกับกำร  
     ท ำงำนด้ำนสำธำรณสุข และมีสำธำรณสุข จ ำนวน 2 ท่ำน ถ้ำเรำไม่เลือกเอำคนเก่ำก็ให้ 
     ประธำน อสม.คัดเลือกกันเข้ำมำ ตัวแทนหมู่บ้ำน จ ำนวน 5 คน ในส่วนนี้ให้ผู้ใหญ่บ้ำน 
     คัดเลือกกันมำจะแต่งตั้งคนเดิมหรือคัดเลือกใหม่ก็ได้ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็น 
     เลขำนุกำร ไม่มีผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ในส่วนนี้ให้เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรครับ 
    -ตอนนี้ผมเข้ำรับหน้ำที่ใหม่ยังไม่แจ่มแจ้งซึ่งได้น ำส ำเนำค ำสั่งชุดเดิมให้คณะผู้บริหำร  
     พิจำรณำในส่วนของสมำชิกสภำนั้นได้มีกำรคัดเลือก จ ำนวน 2 ท่ำน  
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นำยบุญธรรม  อินทร์แก้ว  -เรียนท่ำนประธำนในเรื่องนี้ขอให้ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.ได้ชี้แจงถึงรำยละเอียดว่ำ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5   คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพมีหน้ำที่อะไรบ้ำง ได้รับกำรแต่งตั้งไปแล้ว 
     มีหน้ำที่ท ำอะไร มีกำรบริหำรจัดกำรอะไรบ้ำง ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ   -ขอเชิญผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมในกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุน 
     หลักประกันสุขภำพ ขอเชิญครับ 
นำยไชยพงศ์ สะอ้ิงทอง  -กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภำพ  
ผอ.รพ.สต.บ้ำนหนองสะมอน กระทรวงสำธำรณสุข ได้ถ่ำยโอนให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมบริกำรจัดกำร กำรป้องกันโรค  
     กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟ้ืนฟูสภำพ กำรรักษำเบื้องต้น ซึ่งแม่งำนหลักคือ สปสช. 
     ส่วนกลำงอยู่ที่กรุงเทพฯ ในส่วนของเรำ สปสช.เขต 10 รับผิดชอบ มีกำรถ่ำยโอน 
     งบประมำณ ถ่ำยโอนเงินตำมจ ำนวนประชำกรUC ประกันสิทธิสุขภำพรำยหัวคูณ40 บำท  
     โอนเข้ำ อบต. เทศบำลในพ้ืนที่มีประมำณ 400,000 บำท และท้องถิ่นสมทบเข้ำไปอีก  
     50% เงินส่วนนี้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเข้ำมำ ซึ่งกรรมกำรจะมีว่ำวำระ 2 ปี ก็หมด  
     วำระพอดี  เป็นวำระที่มีกำรเลือกนำยก อบต.และสมำชิกสภำ อบต.เข้ำมำใหม่ ส่วน 
     บทบำทหน้ำที่เก่ียวกับกำรส่งเสริมสุขภำพ เช่น กำรป้องกันโรคโควิด  
ประธำนสภำฯ    -มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธำนสภำฯ   -ในระเบียบวำระที่ 3.2 กำรเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพมีสมำชิกสภำ 
    เสนอผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้ง จ ำนวน 2 คน คือ 
     1.นำงมะณีย ์ อินทร์แก้ว สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 
    2.นำงน้อย เข็มขำว สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10  
    -ในกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรดังกล่ำวมีกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้ง จ ำนวน 2  
     คน ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ให้ผู้ที่ได้เสนอชื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุน 
     หลักประกันสุขภำพ ขอบคุณครับ   
         3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประธำนสภำฯ   -ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องกำรพิจำรณำ 3.3 กำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
     พ.ศ.2565 ขอเชิญนำยก อบต.ชี้แจงรำยละเอียดครับ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -กำรขออนุมัติ โอนงบประมำณรำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2565 ตำมบัญชีกำรโอน 
นำยก อบต.เมืองหลวง   งบประมำณ ดังนี้ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    โอนลดงบประมาณ 
    -แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน  
     รำยกำร ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 100,000 บำท โอนลดครั้งนี้  
     37,900 บำท  
    โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  
    -แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
     ส ำนักงำน รำยกำร เครื่องปรับอำกำศ จ ำนวนเงินที่โอน 27,900 บำท เพ่ือเป็น 
     ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศประจ ำห้องกิจกำรสภำองค์กำรบริหำร  
     ส่วนต ำบลเมืองหลวง จ ำนวน  1  เครื่อง 
    -แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
     ส ำนักงำน รำยกำร  โต๊ ะท ำ งำน  จ ำนวนเงินที่ โ อน 10,000 บำท เ พ่ือ เป็ น 
     ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนส ำหรับรองนำยก อบต. จ ำนวน  2  ชุด 
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    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง 
    โอนลดงบประมาณ จ ำนวน 4 รำยกำร 
     1.แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ประเภท 
     ค่ำตอบแทน รำยกำร ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 100,000 บำท  
     งบประมำณก่อนโอน 62,100 โอนลดครั้งนี้  3,730 บำท งบประมำณหลังโอน  
     58,370 บำท 
    2.แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท 
     รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำยกำรที่ไม่เข้ำลักษณะงบรำยจ่ำยอ่ืนๆ  รำยกำร  
     โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.พนักงำนส่วนต ำบล  
     และพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 300,000 บำท โอนลดครั้งนี้ 300,000 บำท  
     3.แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำนควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน งบบุคลำกร  
     หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น   
     รำยกำร เงินเดือนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 180,270 บำท โอนลดครั้ง 
     นี้ 180,270 บำท 
    4.แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและโยธำ  
     งบลงทุน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  รำยกำร รถกระเช้ำ  
     ไฟฟ้ำ ตั้งไว้ 1,500,000 บำท โอนลดครั้งนี้ 300,000 บำท 
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ 
    1.แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ 
     สิ่งปลูกสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร รำยกำรโครงกำรล้อมรั้วกั้นแนวเขต  
     พ้ืนที่สำธำรณประโยชน์(นสล.) โอนเพ่ิม 514,000 บำท 
    2.แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและ 
     สิ่งปลูกสร้ำง ประเภทค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ 
     สำธำรณะประโยชน์ โอนเพิ่ม 247,000 บำท 
    3.แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและ 
     สิ่งปลูกสร้ำง ประเภทค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรโครงกำรก่อสร้ำงงำน 
     ดินถมปรับระดับ โอนเพิ่ม 515,000 บำท 
    4.แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและ 
     สิ่งปลูกสร้ำง ประเภทค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรโครงกำรขุดลอกก ำจัด 
     วัชพืช โอนเพิ่ม 708,000 บำท 
    รวมโอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 4 รำยกำร เป็นเงิน 1,984,000 บำท 

-ในส่วนกำรโอนงบประมำณครั้งนี้  เ พ่ือจะน ำมำ พัฒนำ อบต.เรำได้ตั้งไว้จ ำนวน  
  1,500,000 บำท ในกำรจัดซื้อรถกระเช้ำ ซึ่งกำรซื้อรถกระเช้ำผมเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น  
  แต่ไม่เร่งด่วน จึงขอโอนงบประมำณในส่วนนี้มำใช้ในกำรพัฒนำในส่วนที่เร่งด่วนกว่ำ ซึ่ง 
  พ้ืนที่โดยรอบส ำนักงำนแห่งใหม่ ต้นไม้ขึ้นรกมำก พ้ืนที่ยังไม่ได้ถม ซี่งดูแล้วไม่สวยงำม   
  และมีกำรบุกรุกพ้ืนที่ตรงนั้น ดังนั้นผมจึงขอโอนงบประมำณในกำรซื้อรถกระเช้ำ มำใช้ใน 
  กำรพัฒนำ ดังนี้ 

     1.โครงกำรล้อมรั้วกั้นเขตพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์(นสล.) 
      2.โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สำธำรณะประโยชน์ 

3.โครงกำรก่อสร้ำงงำนดินถมปรับระดับ 
      4.โครงกำรขุดลอกก ำจัดวัชพืช 
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ประธำนสภำฯ   -ขอเชิญสมำชิกสภำฯอภิปรำยในส่วนของกำรขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
     งบประมำณ พ.ศ.2565 ขอเชิญครับ 
นำยบุญธรรม  อินทร์แก้ว  -ส ำหรับกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  ได้โอนลดจำกรถ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๕   กระเช้ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 1,500,000 บำท และโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
     ผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 300,000  
     บำท ขอน ำเรียนว่ำรถกระเช้ำเป็นโครงกำรที่สภำฯครั้งที่แล้วได้อนุมัติไว้ เพรำะว่ำกองช่ำง 
     หรือชำวบ้ำนเจอปัญหำเกี่ยวกับไฟส่องสว่ำงตำมหนทำง ไฟดับบ่อย ซึ่ งกองช่ำงใช้ในกำร 
     ซ่อมไฟ ไม่มีรถขึ้นบ้ำง ไม่มีบันไดบ้ำงก็ได้ให้สภำฯอนุมัติเพรำะไม่มีโครงกำรเกี่ยวกับ 
     โครงสร้ำงพ้ืนฐำน พอนำยก อบต.เข้ำมำใหม่ไฟแรง เข้ำมำก็ขอโอนงบประมำณในกำรซื้อ 
     รถกระเช้ำไฟฟ้ำมำบริหำรจัดกำร น ำมำสร้ำงลวดหนำม ซึ่งใครผ่ำนไปในเขตพ้ืนที่ อบต. 
     หลังใหม่มันรกมำกและยังไม่มีเขต ถือว่ำเป็นเรื่องดี ซึ่งกว่ำจะมำเป็น อบต.ก็มีปัญหำมำกมี 
     กำรบุกรุก ผมก็ไม่รู้ว่ำสมำชิกจะให้หรือไม่ ซึ่งตอนนั้นผมเองเป็นผู้เสนอเรื่องให้กองช่ำง  
     เกี่ยวกับกำรบริกำร ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้สภำฯทุกคนมองเห็นว่ำควรหรือไม่ควร ท่ำนก็คง 
      พิจำรณำเองว่ำควรหรือไม่ควร ขอบคุณครับ 
นำยอนุกูล  บุญโย  -ในส่วนของระเบียบวำระที่ 3.3 เรื่องกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
สมำชิกสภำ อบต.เมืองหลวง  พ.ศ. 2565 โอนลดตำมเอกสำร ทำงผู้บริหำรได้ชี้แจงนั้น ผมพิจำรณำแล้วในส่วนของรถ 
     กระเช้ำให้คงไว้ ให้โอนลดโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้บริหำร สมำชิกสภำ  
     อบต. พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ซึ่งโครงกำรนี้เรำได้ศึกษำดูงำนหลำยครั้งแล้ว  
     ในส่วนรถกระเช้ำอยำกให้ผู้บริหำรมองเห็นในส่วนนี้พ่อแม่พ่ีน้องทั้ง 14 หมู่บ้ำน ร้องทุกข์  
     มีควำมเดือดร้อน ซึ่งสมำชิกสภำฯชุดก่อนได้พิจำรณำดูแล้วได้เห็นถึงควำมเดือดร้อนจึง 
     อยำกให้สมำชิกสภำชุดนี้ได้พิจำรณำและเล็งเห็นว่ำรถกระเช้ำมีควำมจ ำเป็นกับอบต.และ 
     ทั้ง 14 หมู่บ้ำนอย่ำงไร ขอบคุณครับ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ขอชี้แจงในกำรโอนงบประมำณซึ่งงบประมำณในกำรพัฒนำไม่มีเลยผมจึงขอโอน  
นำยก อบต.เมืองหลวง   งบประมำณในกำรซื้อรถกระเช้ำมำเพ่ือพัฒนำหมู่บ้ำนของเรำ ซึ่งในกำรซ่อมไฟสำมำรถใช้ 
     รถน้ ำ บันไดในกำรซ่อมได้ ส่วนต้นไม้เรำสำมำรถประสำนงำนไปยังกำรไฟฟ้ำได้ซึ่งถ้ำมี 
     ต้นไม้ที่พำดสำยไฟให้ประสำนไปยังไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำจะบริกำรฟรี ภำรกิจของรถกระเช้ำคือ 
     ซ่อมไฟ ส ำหรับพ้ืนที่ของเรำมีเสำไฟไม่สูงมำกนั้น สูงก็แค่ ๖ เมตร ถ้ำกองช่ำงซ่อมไม่ได้  
     ผมจะพิจำรณำให้ย้ำย ตั้งงบประมำณไว้ในข้อบัญญัติ ๕๐ ล้ำน แต่มีงบประมำณในกำร 
     พัฒนำ ๑.๕ ล้ำนบำท งบประมำณที่โอนมำว่ำมีประโยชน์มำกน้อยแค่ไหน ขอให้สมำชิก 
     พิจำรอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 
นำยอนุกูล บุญโย   -ในส่วนที่ผู้บริหำรได้ชี้แจงกำรโอนงบประมำณ สมำชิกครั้งที่แล้วได้พิจำรณำเพ่ือซื้อรถ 
สมำชิกสภำ อบต.เมืองหลวง  กระเช้ำ ซึ่งกองช่ำงได้พูดคุยกับสมำชิกว่ำชำวบ้ำนหรือผู้น ำได้น ำเรื่องที่เดือดร้อนในกำร 
     ตัดกิ่งไม้ และช่ำงก็ได้น ำเรื่องมำคุยกับสมำชิก สมำชิกได้พูดคุยกันว่ำเงินในกำรพัฒนำ 
     โครงสร้ำงพื้นฐำนในต ำบลทั้ง ๑๔ หมู่บ้ำนนั้น จะซื้อรถกระเช้ำหรือจะพัฒนำต ำบลในกำร 
     ท ำถนน ขุดลอกคลอง ก่อสร้ำงประปำ ซึ่งเรำได้พิจำรณำว่ำงบประมำณในกำรพัฒนำส่วน 
     นั้นจ่ำยจำกเงินสะสมเพ่ือบ ำรุงสุขให้กับชำวบ้ำน ซึ่งทุกท่ำนสำมำรถมองเห็นว่ำปลัด อบต. 
     ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ได้จ่ำยขำดเงินสะสมและจ่ำยเงินทุนส ำรอง ไปด ำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว 
     ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ดังนั้นในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ ๒๕๖๕ สมำชิกทั้ง ๑๔  
     หมู่บ้ำน ๒๔ ท่ำน จึงอนุมัติซื้อรถกระเช้ำ กว่ำจะได้งบประมำณมำซื้อรถกระเช้ำก็นำน 
     เหมือนกันใช้งบประมำณเยอะมำก ซึ่งเงินในส่วนนี้ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้ำนเสียสละเพ่ือซื้อรถ 
     กระเช้ำ ในครั้งท่ีแล้วสมำชิกของบ้ำนอ้อก็ได้น ำเรื่องผักตับชวำเข้ำมำแล้วได้พูดกันมีมติให้ 
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     ซื้อรถกระเช้ำ ซึ่งกองช่ำง งำนไฟฟ้ำเวลำออกปฏิบัติหน้ำที่มันอันตรำยมำกได้เกิดอุบัติเหตุ 
     ขึ้นมำก็จะมีปัญหำอีก ในส่วนของผู้บริหำรชี้แจงมำก็ถือว่ำเดือดร้อนเหมือนกัน ขอให้ 
     สมำชิกได้พิจำรณำอย่ำงรอบครอบ ขอบคุณครับ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ฝำกถึงประธำนสภำและสมำชิกสภำ ก่อนที่จะลงมติให้ท่ำนเล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวม 
นำยก อบต.เมืองหลวง   มำกที่สุด ผมได้แต่น ำเสนอท่ำนจะมอบอ ำนำจให้ผมได้กระท ำหรือไม่กระท ำก็ข้ึนอยู่กับมติ 
     ของสภำฯ ซึ่งส ำนักงำนหลังเก่ำพ้ืนที่แคบ ประชำชนมำติดต่อรำชกำรก็ไม่มีที่จอดรถ ถ้ำ 
     ซื้อรถมำใหม่ก็ไม่มีที่จอด กำรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำเหมือนที่แจ้งมำจ ำเป็นไหมเรำมี 
     งบประมำณ ๑.๕ ล้ำน ถ้ำอบต.หลังใหม่เสร็จ ขับรถผ่ำนไปผ่ำนมำเห็นว่ำน้ ำท่วมแฉะ ป่ำ 
     ไม้รกไปหมด รั้วก็ไม่มี จะตอบชำวบ้ำนยังไง ผมจึงมีควำมจ ำเป็นเพ่ือโอนงบมำพัฒนำ 
     เพ่ือให้เกิดควำมสง่ำงำม ในส่วนของผักตบชวำเยอะขวำงทำงน้ ำ ขอให้สมำชิกได้พิจำรณำ 
     ให้รอบคอบ ขอบคุณครับ 
นำยสมชัย  บุดดี   -เรำเริ่มประชุมสภำฯ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๓๐ น. ซึ่งตอนนี้ก็เที่ยงแล้วขอพักประชุมเพ่ือรับ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๘   อำหำรก่อนครับ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ   -ผมขอเสนอว่ำเห็นควรพิจำรณำระเบียบวำระ ๓.๓ ให้แล้วเสร็จก่อน พอพักเสร็จก็มำเริ่ม 
นำยก อบต.เมืองหลวง  วำระ ๔ เรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
ประธำนสภำฯ    -ตำมท่ีนำยกฯ ผมเห็นด้วยนำยกพิจำรณำให้แล้วเสร็จก่อน แล้วค่อยพัก 
นำยจันทร์เพ็ญ  พรหมเมำ -เรื่องกำรโอนงบประมำณนั้นท่ำนประธำนสภำฯต้องสอบถำมสมำชิกสภำฯก่อน ว่ำ  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑๒  สมำชิกเห็นด้วยไหม นำยก อบต.มีหน้ำที่เสนอญัตติเข้ำมำ ต้องสอบถำมสมำชิกครับ ใน 
     ส่วนนี้ผมขอเสนอว่ำพักรับประทำนอำหำรก่อนครับ 
ประธำนสภำฯ   -ในเมื่อมีสมำชิกสภำ อบต.เสนอว่ำให้หยุดพักชั่วครำวก่อน ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุมว่ำ 
     สมำชิกท่ำนใดเห็นควรให้หยุดพักชั่วครำวก่อนโปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   -มต ิ ให้หยุดพักรับประทำนอำหำรกลำงวัน      จ ำนวน   ๑๐  เสียง 
                           งดออกเสียง  จ ำนวน     ๔  เสียง 
    -ที่ประชุมมีมติให้หยุดพักรับประทำนอำหำรกลำงวันเสียงเป็นเอกฉันท์ 

-ขณะนี้เวลำ 12.๓0 น.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พักกำรประชุมชั่วครำว 1 ชั่วโมง จึงขอ 
  พักกำรประชุมชั่วครำวเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง ขณะนี้เวลำ 1๒.๓0 น. และขอนัดประชุม ใน 
  เวลำ 13.๓0 น. 

พักประชุม 
เวลำ  13.๓0 น.   -เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยบิน  วงษ์เจริญ ประธำนฯ ได้ด ำเนินกำร ประชุมตำม 
     ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 
ประธำนสภำฯ   -ในระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องพิจำรณำ ๓.๓ กำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
     พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
นำยบุญธรรม  อินทร์แก้ว  -ระเบียบวำระกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โอนลดโครงกำรศึกษำดู 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๕   งำนและโครงกำรซื้อรถกระเช้ำไฟฟ้ำ ตำมท่ีสมำชิกได้ลุกขึ้นอภิปรำยนั้น กำรซื้อรถกระเช้ำ 
     จริง ๆ แล้วงบประมำณไม่เพียงพอ แต่ถ้ำตั้งไว้เหมือนเดิมงบประมำณก็ไม่พอ ขอให้ทุก 
     ท่ำนพิจำรณำด้วยควำมเหมำะสม ซึ่งผู้บริหำรได้ชี้แจงส ำนักงำนหลังใหม่มีรั้วล้อมรอบ 
     ดีกว่ำ ในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสมำชิกว่ำจะตัดสินใจอย่ำงไร ในส่วนผมขอเปลี่ยนถ้ำจะเอำรถ 
     กระเช้ำก็ต้องโอนงบประมำณเพ่ิมถ้ำยังไม่เอำก็โอนไปท ำอย่ำงอ่ืนก่อน ขอบคุณครับ 
นำยสมบูรณ์  จังอินทร์  -ในกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ผมเข้ำใจทั้งสองฝ่ำยในกำรพัฒนำ อบต.หรือ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑๓  บริเวณอ่ำงเก็บห้วยยำงท ำมำทุกปีก็ไม่สะอำดเห็นด้วยที่จะโอนงบประมำณมำปรับปรุงทั้ง 
     สี่โครงกำร ขอบคุณครับ 
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นำยอนุกูล  บุญโย  -ในกำรอภิปรำยกำรโอนงบประมำณ อบต.มีทั้งส ำนัก กอง โอนงบประมำณจำกส ำนักหรือ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑   กองน่ำจะมีงบประมำณท่ีไม่ได้ด ำเนินกำร เช่น กองกำรศึกษำ มีงบประมำณด้ำนกีฬำเมือง 
     หลวงคัพ น่ำจะไม่ได้ด ำเนินกำร กีฬำท้องถิ่นอ ำเภอ อยำกให้ผู้บริหำรมองกว้ำงๆ ในส่วน  
     กองให้ใช้งบประมำณที่ไม่ได้ใช้ออกมำ ซ่ึงเป็นโครงกำรไม่ได้ด ำเนินกำร ขอบคุณครับ 
นำยจันทร์เพ็ญ พรหมเมำ  -ในระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องพิจำรณำ ๓.๓ กำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑๒  พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งโอนลดจำกรถกระเช้ำ ถ้ำพูดไปก็ล ำบำกใจทั้งสมำชิกสภำฯ ประธำนสภำ 
     และผู้บริหำร ขอท้ำวควำมว่ำที่เคยพูดซึ่งมีควำมจ ำมำกน้อยแค่ไหน เข้ำใจว่ำเม็ดเงินน้อย  
     อบต.เรำจ่ำยขำดไปหมดน่ำเห็นใจสมำชิกที่เข้ำมำ มันต้องมีทำงออก ถอยคนละก้ำวได้ไหม  
     ไม่เห็นด้วยกับนำยกก็หนักใจ ขอให้เห็นใจพวกผมด้วย ซึ่งรถกระเช้ำทรำบไปทุกที่แล้วซึ่ง 
     กำรประชำคมหมู่บ้ำนผู้น ำหมู่บ้ำนได้รู้ได้แจ้งว่ำมีกำรซื้อรถกระเช้ำแล้วพวกผมจะพูดยังไง  
     เข้ำใจอยู่ว่ำมีควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับพ้ืนที่ ค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมมี 
     งบประมำณส่วนไหนที่จ ำเป็น ต้องเห็นใจสมำชิกด้วย จะพูดกับท้องที่ยังไง ถ้ำผมไม่เอำ  
     ชำวบ้ำนจะถำมไหนรถกระเช้ำ นั้นไงคนไปใหม่ไม่เอำรถกระเช้ำ จะท ำอย่ำงไร ได้ก็เสียใจ 
     ไม่ได้ก็เสียใจ ท ำไมงบประมำณเรำมีแค่นี้ สอง-สำมสมัยที่ผ่ำนมำคุยกันจบเงินเหลือเยอะ  
     พอวันนี้ไม่มีงบประมำณ ขัดแย้งกันระหว่ำงสมำชิกับนำยกฯ ไปกระทบท้องที่อีก จะหำ 
     ทำงออกยังไง ในกำรพิจำรณำ ๓.๓ กำรโอนเงินประมำณ ขอควำมคิดเห็นจำกสมำชิกที่ 
     เข้ำมำใหม่ ควำมจ ำเป็นที่ต้องปรับภูมิทัศน์ เอำควำมจ ำเป็นมำคุยกัน เอำเหตุผลมำคุยกัน  
     เพรำะทุกคนเป็นผู้น ำ ประชำชนเลือกมำ สมำชิกทุกคนอึดอัดแน่นอน นี้คือปัญหำที่ 
     เกิดขึ้น ประชุมสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ยังเป็นปัญหำแล้วสมัยต่อไปจะผ่ำนไหม ขอบ 
     คุณครับ 
ประธำนสภำฯ   -ขอเชิญคณะผู้บริหำรชี้แจงครับ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในกำรซื้อรถกระเช้ำผมว่ำจ ำเป็นแต่ไม่เร่งด่วน ปีหน้ำผมขอสัญญำว่ำจะ  
นำยก อบต.เมืองหลวง   ท ำข้อบัญญัติตั้งงบประมำณซื้อรถกระเช้ำ ซึ่งปีนี้ขอโอนงบประมำณส่วนนี้มำพัฒนำต ำบล 
     ของเรำก่อน ในวันนี้ขอให้ทุกท่ำนได้พิจำรณำในส่วนนี้ก่อน ขอขอบคุณครับ  
นำยอนุกูล  บุญโย  -ข้อ ๓.๓ เรื่องกำรพิจำรณำโอนงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๕ ทำงผู้บริหำรได้เสนอเข้ำมำ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑   ในส่วนนี้นำยก อบต.ได้ชี้แจงมำว่ำไม่ได้ตัดทิ้ง แต่ขอเลื่อนไปปีหน้ำ จะน ำเสนอเข้ำมำเพ่ือ 
     พิจำรณำใหม่ ที่นำยก อบต.พูดมำแล้วเหตุผมฟังได้ ผมเป็นสมำชิกจะได้ชี้แจงให้ชำวบ้ำน 
     เข้ำใจ เมื่อนำยกฯว่ำปี ๒๕๖๖ จะเสนอรถกระเช้ำเข้ำมำ ในส่วนนี้ถ้ำตั้งงบประมำณที่จะ 
     พัฒนำทั้ง ๑๔ หมู่บ้ำน งบประมำณไม่พอ ก็จะมีปัญหำว่ำบ้ำนนั้นได้ บ้ำนนี้ไม่ได้ ถ้ำตำมที่ 
     นำยกฯชี้แจงผมพอเข้ำใจได้ซึ่งท่ำนเอำงบประมำณมำพัฒนำต ำบลไม่ได้เอำไปท ำอย่ำงอ่ืน  
     นี้ก็ถือว่ำเป็นควำมเดือดร้อนเหมือนกัน ซึ่งดูจำกเอกสำรภำพถ่ำยก็เดือดร้อนจริง ถ้ำปี  
     ๒๕๖๖ จะเสนอมำผมก็ขอรับฟังผมจะได้ชี้แจงให้ชำวบ้ำนทรำบ ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ   -มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธำนสภำฯ   -ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเพ่ิมเติมผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่ำสมำชิกท่ำนใด  
     เห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ 
     ขึ้นครับ 
ที่ประชุม   -มติ เห็นด้วย จ ำนวน ๑๓ เสียง 
         ไม่เห็นด้วย   จ ำนวน   -  เสียง 
         งดออกเสียง จ ำนวน  ๑  เสียง (ประธำนสภำ) 
    -ถือว่ำมติท่ีประชุมเห็นด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  - เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธำนสภำฯ   - เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนครับ 
นำยพุทธชำติ  โนนกอง  -สืบเนื่องจำกข้อ ๓.๓ กำรพิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
ปลัด อบต.เมืองหลวง   ๒๕๖๕ ขอเรียนว่ำทุกโครงกำรทุกงบประมำณก็เพื่อพัฒนำต ำบลเมืองหลวง ซึ่งผมได้ท ำงบ 
     ประมำมำณผ่ำนกองช่ำง ผ่ำนจังหวัดเพ่ือของบฟ้ืนฟูซึ่งเมืองหลวงเรำได้มำจ ำนวน ๒  
     โครงกำร เป็นโครงกำรที่จังหวัดเสนอต่อกรมบัญชีกลำงเพ่ือขออนุมัติเข้ำสู่ ครม. ได้สอง 
     โครงกำร เป็นโครงกำรของหมู่ที่ ๔ และหมู่ท่ี ๑๑ นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และเม่ือวันศุกร์ผม 
     ได้ประสำนงำนผู้น ำบำงท่ำนโครงกำรขุดลอกและได้ของบประมำณไปที่หน่วยงำนที่ 
     เกี่ยวข้องและงบประปำ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๙ ถ้ำพูดว่ำท ำไมต้องขอหมู่ที่ ๙ นั้น  
     เพรำะว่ำอบต.เรำไปตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ ๙ ยังไม่มีประปำใช้ โครงกำรที่ขอไป ครม. 
     อนุมัติวงเงินผ่ำน สนทช.แล้วโครงกำรนี้เป็นของจังหวัด จังหวัดเป็นผู้ลงนำม  
    -ในส่วนของรถกระเช้ำตั้งงบประมำณไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท ตอนตั้งงบประมำณหลำย 
     ท่ำนเห็นด้วย ถ้ำแยกเป็นหมู่บ้ำนจะได้หมู่บ้ำนละไม่กี่แสน เลยว่ำจะซื้อรถกระเช้ำซึ่ง  
     งบประมำณก็ไม่สำมำรถซื้อได้ ตอนนั้นได้พูดกันว่ำมีงบเหลือจ่ำยที่ไม่ได้เบิกจ่ำยก็จะน ำมำ 
     เติมยอด และท่ำนนำยกฯได้ชี้แจงแล้วว่ำจะตั้งงบประมำณซื้อในปี ๒๕๖๖ ในกำรจัดท ำ 
     งบประมำณส่วนนอก ผมเป็นคณะกรรมกำรกลั่นกรองผมก็ไม่ทิ้งพวกเรำ ขอได้แต่ว่ำจะได้ 
     ทุกหมู่บ้ำนนั้นผมก็ยังไม่ทรำบ แต่ว่ำจ ำเป็นต้องให้ผมเลือกผมก็ต้องเลือก เรำมุ่งเน้นว่ำ  
     โครงกำรทุกอย่ำงอยู่ในพ้ืนที่เรำ ได้มำกได้น้อยก็ขอให้ได้ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ กองช่ำงได้ขอ 
     งบประมำณกรมส่งเสริมกำรปกครองครองท้องถิ่น จ ำนวน ๑๐ ล้ำนกว่ำ และขอขอบคุณ 
     ที่พิจำรณำโอนงบประมำณให้นำยกฯเพ่ือพัฒนำต ำบลต่อไป งบประมำณที่ได้มำก็ถือว่ำ 
     แบ่งปันควำมสุข ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ   -เรื่องอ่ืน ๆ 
    4.1 กำรด ำเนินงำนของกองทุนสวัสดิกำรชุมชน(ออมวันละบำท) 
         4.2 กำรด ำเนินงำนระบบบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข ส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะ 
     พ่ึงพิง (Long Term Care : LTC) /กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน CG 
         4.3 กำรด ำเนินงำนของชมรมผู้สูงอำยุ ศพละ 20 บำท 
         4.4 หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรถ่ำยโอนภำรกิจสถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ  
                                 นวมินทรำชินีและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
    ขอเชิญครับ 
นำยบุญธรรม  อินทร์แก้ว   -ส ำหรับวันนี้พูดถึงเรื่องอ่ืน ๆ เรื่องออมวันละบำทชำวบ้ำนร้องเรียนมำหลำยครั้งยังไม่ได้  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5  เงินคืน ซึ่งชำวบ้ำนรวบรวมเล่มมำให้ผมจ ำนวน 12 ท่ำน รวมเงินก็ประมำณ 3 – 4 หมื่น 
     กว่ำบำท เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบว่ำให้ท ำเรื่องมำจะคืนเงินให้กำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงไร ให้  
     น ำสมุดมำให้เรียนถำมท่ำนประธำนสภำว่ำจะแก้ปัญหำอย่ำงไร 
นำยดำวฤกษ์  รำชรักษำ  -กำรด ำเนินงำนของกองทุนสวัสดิกำรชุมชน(ออมวันละบำท) เรื่องปัญหำที่เกิดขึ้นผมขอ 
นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร  ชี้แจงว่ำ กำรด ำเนินกำรตั้งแต่นำยกสุรเดช อินทร์แก้ว ก็มีมติที่จะจัดบริกำรกับสมำชิก 
     เรื่องต่ำง ๆ ตั้งแต่เกิด ป่วย ตำย สมำชิกออมครบ 1 ปี เมื่อคลอดบุตร แม่เด็กจะได้รับ  
     100 บำท/วัน คนเฝ้ำ 100 บำท/วัน กรณีป่วยคนป่วยจะได้รับ 100 บำท คนเฝ้ำ 100  
     บำท ซึ่งจ่ำยปีละไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี กรณีเสียชีวิตมีเงินช่วยเหลือให้ เงินที่ได้มำส่วนหนึ่งได้ 
     จำกกองทุนสนับสนุนสวัสดิกำร แล้วเรำท ำเรื่องของบประมำณไป ซึ่งได้รับงบประมำณ  
     200,000 บำท แล้วก็หำสมำชิกเพ่ิมเติม โดยเก็บวันละ 1 บำท โดยมีมติว่ำให้เก็บปีละ 
     ครั้ง จ ำนวน 365 บำท ในช่วงแรกกำรด ำเนินกำรได้ปกติ หลังจำกนั้นเกิดปัญหำในกำร 
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     จัดเก็บ ตอนแรกนั้นมีกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมหมู่บ้ำน ผมออกไปก็จะเก็บออม 
      วันละบำทด้วย พอกำรเก็บมีปัญหำก็ไม่สำมำรถจ่ำยได้ เมื่อจ่ำยไม่ได้ท ำให้สมำชิกเกิด  
     ควำมไม่ไว้วำงใจ สมำชิกขอเงินคืน ในกรณีกำรขอเงินคืนต้องมีสมุดเพ่ืออ้ำงอิงทั้งสองฝ่ำย  
     เพ่ือประกอบกำรขอเบิกเงินคืน ในส่วนนี้จะะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ จะน ำเสนอปลัด อบต.  
     เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขต่อไป ถ้ำจะขอเงินคือผู้มีสิทธิเบิกเงินประกอบด้วย นำยสุรเดช  
     อินทร์แก้ว นำงสมถวิล  สำลี และผมซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ กำรเบิก 2ใน 3 ในกรณี 
     ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไปได้ ก็จะปรึกษำคณะผู้บริหำรเพ่ือน ำเงินคืนสมำชิกตำมที่มีข้อมูล 
     อยู่ ผมขอชี้แจงให้ทรำบเท่ำนี้ก่อน และขอค ำชี้แนะ ค ำแนะน ำของสมำชิกว่ำจะด ำเนินกำร 
     ไปอย่ำงไร ขอบคุณครับ 
นำยอนันต์  กองทอง  -เมื่อเช้ำผมได้หำข้อมูลมีสมำชิกกองทุนวันละบำทสมุดหำยในกรณนีี้จะแก้ไขอย่ำงไรครับ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 4 
ประธำนสภำฯ   -ขอสอบถำมสมำชิกบุญธรรม อินทร์แก้ว สมุดออมวันละบำทที่น ำมำให้ผมจะขอเบิกเงิน  
     คืนหรือว่ำจะให้ด ำเนินกำรอย่ำงไรครับ 
นำยบุญธรรม  อินทร์แก้ว  -ในส่วนนี้ชำวบ้ำนขอรับเงินคืน เพรำะชำวบ้ำนเคยขอเบิกแล้ว ตอนนั้นบอกว่ำจะท ำเรื่อง 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5  เบิกให้ แต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเงินคืน ชำวบ้ำนน ำเรียนมำผมเลยน ำเสนอต่อประธำนครับ  
นำยดำวฤกษ์  รำชรักษำ  -ขอขอบคุณที่น ำเสนอข้อมูล ในกำรขอเงินคือไม่ทรำบว่ำสมุดอยู่หรือไม่ ในกำรเบิกเงินคืน  
นักพัฒนำชุมชน    ต้องมีชื่อหรือผู้แทนน ำเอกสำรมำเพ่ือขอรับ ต้องมีกำรลงลำยมือชื่อเพ่ือเอำเอกสำรนั้นมำ  
     ประกอบกำรขอคืนเงิน ในสมุดจะมีผู้รับผลประโยชน์ คือต้องมีเอกสำรทั้ง 2 ท่ำน 

-กรณีสมุดหำยทำงอบต.มีข้อมูลอยู่ว่ำสมำชิกเข้ำมำเมื่อไร ถ้ำมีใบเสร็จจะดี ซึ่งเรำมี 
ทะเบียนคุม ซึ่งกำรเบิกจ่ำยผมจะอ้ำงอิงข้อมูลจำกสมุด 

    -กองทุนออมวันละบำท ถ้ำสมุดหำยสมำชิกมำแจ้ง อบต.ก็จะท ำสมุดเล่มใหม่ให้ ถ้ำมี  
     ใบเสร็จมำด้วยก็ยิ่งดี 
    -เรื่องชมรมผู้สูงอำยุ เป็นชมรมที่ตั้งมำไม่รู้ว่ำกี่ปีแล้วซึ่งผมรับช่วงต่อ เป็นเงินช่วยเหลือ  
     ณำปณกิจ แก่สมำชิกที่เสียชีวิต สมำชิกจะรับผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป เมื่อแจ้งมำอบต.ก็  
     จะแจ้งคณะกรรมกำรเพ่ือเก็บเงินศพละ 20 ปี ตอนนี้ปัญหำที่เกิดขึ้นเรำจะแจ้งไป 
     คณะกรรมกำรเก็บเงิน เงินที่กรรมกำรเก็บส่งได้ช้ำ ท ำให้กำรจ่ำยก็ช้ำไปด้วย  
    -4.2กำรด ำเนินงำนระบบบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข ส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะ 
     พ่ึงพิง  (Long Term Care : LTC) /กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน CG เป็นกำรดูแลสุขภำพ 
      ของผู้สูงอำยุ กำรด ำเนินงำนมีเกี่ยวกับ สปสช.ซึ่งในหมู่บ้ำนมีคณะกรรมกำรเรียกว่ำ CG  
     จะดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง เช่น ติดเตียง แล้วจะมีค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับสมทบมำและมี 
     กองทุนพัฒนำชีวิต งบประมำณจะเข้ำมำมีสองบัญชี รำท ำเรื่องขอเบิกเงินจำกบัญชีปรก 
     และท ำเรื่องเบิกจ่ำยผ่ำนคณะกรรมกำร ซึ่งปัจจุบันได้โอนมำบัญชีกองทุนพัฒนำคุณภำพ 
     ชีวิต กำรเบิกจ่ำยก็มีปัญหำ ตั้งแต่ปลำยเดือนที่แล้วมีกำรเลือกตั้ง เมื่อมีผู้บริหำรเข้ำมำก็  
     จะท ำเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำร ซึ่งนำยกฯเป็นโดยต ำแหน่ง หลังจำกมีคณะกรรมกำรก็จะ 
     ท ำหนังสือเสนอเบิกจ่ำย ในกำรเบิกจ่ำยต่อไปคงมีวิธีกำรใหม่ๆ เพ่ือเบิกจ่ำยให้ได้ตำมช่วง 
     เวลำ ขอเชิญผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.เพ่ิมเติมในส่วนกำรด ำเนินงำนระบบบริกำรดูแลระยะ 
     ยำวด้ำนสำธำรณสุข ส ำหรับ (Long Term Care : LTC) /กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน CG  
     ขอเชิญครับ 
นำงหนูเวียง  ตันสกุล  -ขอเพ่ิมเติมในส่วนกองทุน LTC เป็นกองทุนย่อยของ สปสช. ซึ่งเป็นคณะะกรรมกำรใหญ่  
ผอ.รพ.สต.บ้ำนเมืองหลวง  คณะกรรมกำรกองทุนสุขภำพและมีกำรตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้นมำท ำงำนประกอบด้วย  
     CG (ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ) กับ CM (พยำบำลประจ ำ รพ.สต) เมื่อปฏิบัติงำนก็จัดท ำเอกสำรมำ 
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     เสนอที่กองทุนเพ่ืออนุมัติเงิน โครงกำรเรำด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563  
     โครงกำรที่ 1 ปี 2564 ท ำเอกสำรเสร็จแล้วเงินเข้ำบัญชีแล้ว ยังรอกำรประชุมเพ่ือ  
     เบิกจ่ำย ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนผู้บริหำรต้องรอเรื่องแต่งตั้ง เพ่ือเชิญประชุม ท ำ 
     ควำมเข้ำใจและขออนุมัติเบิกเงินในโครงกำรที่ 1 และที่ 2 รำยละเอียดไปคุยกันอีกครั้ง  
     ในส่วนของคณะกรรมกำร และโครงกำรที่จะสิ้นสุดในเดือนเมษำยนนี้ ขอบคุณค่ะ  
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ในเรื่องกองทุน LTC ได้ไปร้องทุกข์กับผม ผมจึงแจ้งเรื่องไปที่เจ้ำหน้ำที่ให้ชี้แจง สมำชิกก็ 
นำยก อบต.เมืองหลวง   ได้รับทรำบ ผู้น ำก็ได้รับทรำบ ประเด็นที่ร้องทุกข์คือว่ำอบต.อ่ืนเบิกจ่ำยไปแล้ว แล้วท ำไม 
     ต ำบลเมืองหลวงเรำถึงไม่เบิกจ่ำย ในส่วนนี้เรำให้รองนำยก ติดต่อให้ผู้ร้องให้เจ้ำตัวเข้ำมำ 
     ติดต่อเอง แต่ก็ไม่ได้เข้ำมำประเด็นคือติดต่อขอรับค่ำตอบแทน 
นำยดำวฤกษ์ รำชรักษำ  -ในเรื่องที่มีกำรร้องเรียนไปศูนย์ธรรมรงค์ธรรม อ ำเภอแจ้งมำให้อบต.เบิกจ่ำยซึ่งในส่วนนี้ 
นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร  ก็มีกำรเบิกจ่ำยแล้ว ในส่วนของปี ที่เรำไม่ได้ด ำเนินกำรก็ต้องเร่งด ำเนินกำรเงินตัวนี้ต้อง 
     เบิกจ่ำยต้องมีกำรประชุมเพ่ือขออนุมัติจ่ำย กำรเบิกจ่ำยต้องมีเอกสำรอ้ำงอิงในเรื่องของ  
     รำยงำนกำรประชุมว่ำได้ด ำเนินกำรไปอย่ำงไรบ้ำง ซึ่งก็จะมีข้อมูลเพ่ือประกอบกำร  
     เบิกจ่ำย  
ประธำนสภำฯ    -4.4 หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรถ่ำยโอนภำรกิจสถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษำ  

นวมินทรำชินีและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ขอ 
 เชิญท่ำนนำยก อบต.เมืองหลวง ขอเชิญครับ 

นำยสุวิทย์ วงศ์เจริญ  -ในส่วนนี้จะขอเชิญผู้อ ำนวยกำร รพ.สต. ได้ชี้แจง คือชำวบ้ำนได้ฝำกถำมมำยังผมว่ำเป็น
นำยก อบต.เมืองหลวง   โครงกำรถ่ำยโอนหรือยังไง ที่จะไปอบจ. ซึ่งบำงแห่งยังก็กระทรวงสำธำรณสุข เป็น 
     โครงกำรที่สมัครใจใช่ไหมครับ ถ้ำไปแล้วชำวบ้ำนจะได้ประโยชน์อะไร ในเขตต ำบลเมือง  
     หลวง มีรพ.สต.มีสองแห่ง คือ รพ.สต.บ้ำนเมืองหลวง กับ รพ.สต.บ้ำนหนองสะมอน อยำก 
     ให้ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.ได้ชี้แจงในส่วนนี้ ขอบคุณครับ 
นำยไชยพงศ์  สะอ้ิงทอง  -ก็ต้องขอบคุณสภำฯ แห่งนี้ซึ่งจำกระเบียบวำระแล้ว สภำฯได้มองถึงควำมเปลี่ยนแปลง  
ผอ.รพ.สต.บ้ำนหนองสะมอน  และทันต่อเหตุกำรณ์ พูดถึงกำรถ่ำยโอนภำรกิจของสถำนีอนำมัย มำให้ อปท.ในระยะท่ี 1  
     ในปี ๒๕๑1 จ ำนวน 19 แห่ง ปี พ.ศ. 2555 จ ำนวน 4 แห่ง ปี 2557 จ ำนวน 1 แห่ง  
     ปี 2559 จ ำนวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 63 แห่งทั่วประเทศคือสถำนีอนำมัยจริง ๆ เรำต้อง 
     ถ่ำยโอนมำที่ อบต.แต่ช่วงนั้นปรับเปลี่ยนว่ำ อบต.จะเลื่อนระดับเป็นเทศบำล ในส่วนนี้ 
     กระทรวงสำธำรณสุขเองไม่อยำกถ่ำยโอน จะเกี่ยวกับรำยได้ 35% ปัญหำที่ถ่ำยโอนไป  
     เรื่องของงบประมำณ อบต.เรำจะจัดเก็บได้ไหมครับ และแผนกำรกระจำยอ ำนำจปัจจุบัน 
     กำรถ่ำยโอนภำรกิจของกระทรวงสำธำรณสุขสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกำร 
     ถ่ำยทอดบทเรียนว่ำมีผลดี ผลเสีย และมีกำรประชำคม ซึ่งอีสำนมีกำรประชุมที่จังหวัด 
     ขอนแก่น ถ้ำเป็นโอนสังกัด อบจ.เขำมีงบประมำณในกำรบริหำรและมีงบประมำณจำก 
     ภำยนอก ในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษได้มีแนวคิดว่ำ รพ.สต.ของ 
     จังหวัด 255 แห่ง มีที่ไหนบ้ำงพร้อมที่จะไป เป็นลักษณะควำมสมัครใจ โดยได้ประกำศใน 
     รำชกิจจำนุเบกษำ ประกำศลงวันที่ 5 ตุลำคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์กำรกระจำยอ ำนำจ  
     ให้อปท.ให้ อบจ.ที่ได้รับถ่ำยโอนได้ด ำเนินกำรภำรกิจที่กระทรวงสำธำรณสุขเคยท ำตั้งแต่  
     งำนป้องกันและควบคุมโรค งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน งำนรักษำพยำบำล 
     อย่ำงง่ำย งำนฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ และกำรคุมครองผู้บริโภค ซึ่งภำรกิจนี้เรำก็ 
     ด ำเนินกำรอยู่แล้ว ถ้ำถ่ำยโอนไปแล้วภำรกิจนี้ต้องท ำเหมือนเดิม ถ้ำถ่ำยโอนไปแล้ว 
     มำตรฐำนขั้นต่ ำต้องเท่ำเดิม และดีกว่ำเดิม ที่ผมอยำกไปนั้นอำจมองเห็นถึงว่ำมีสิ่งที่ดีกว่ำ 
     เมื่อแต่งบประมำณก็น่ำจะดีกว่ำ ซึ่งรพ.สต.บ้ำนหนองสะมอนสมัครใจไปครับ  
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    -เรื่องภำรกิจในวันพรุ่งนี้กำรบริจำคโลหิต สภำกำชำดร่วมกับโรงพยำบำลห้วยทับทัน จะ 
     ด ำเนินกำรับบริจำคโลหิต ณ เทศบำลห้วยทับทัน ในส่วนนี้ อบต.น่ำจะสนับสนุนเป็น  
     อำหำรและน้ ำดื่ม  
    -กำรป้องกันโรคโควิด มีมำตรกำรว่ำต้องได้รับกำรฉีดวัคซีน ซึ่งมีกำรบริกำรฉีดวัคซีน เข็ม 
     ที่ 1,2 และ 3 ในวันที่ 26 มกรำคม 2565 ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำน 
     หนองสะมอน ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 12.00 น. จึงขอเชิญคณะผู้บริหำรได้พบปะ 
     ประชำชนของเรำ ในส่วนของวันเสำร์–อำทิตย์ โรงพยำบำลจะบริกำรตลอด ขอบคุณครับ 
นำงหนูเวียง ตันสกุล  -ในส่วนของ รพ.สต.เมืองหลวง ที่ยังไม่ได้ไปนั้นก็ได้สอบถำมเจ้ำหน้ำที่แล้วยังไม่พร้อมที่จะ
ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.เมืองหลวง  ไป ซึ่งตอนนี้ให้สมัครใจว่ำจะไปหรือไม่ไป แต่ถ้ำให้ไปทั้งหมดก็พร้อมที่จะไป ขอบคุณค่ะ 
นำยสุรศักดิ์ ชำนันโท   -ขอขอบคุณที่ได้มอบตู้ร้องเรียน และจะมีกำรบริกำรกำงเต็นท์ เก้ำอ้ี ถ้ำจะดีก็มีเครื่อง 
ประธำน อสม.   เสียงให้ด้วย ในวันนี้ผมขอน ำเสนอ เช่น ป้ำยบอกทำงตำมหมู่บ้ำน กระจกตำมแยก ในช่วง 
     นี้อสม.ท ำงำนหนักมำก จัดงำนไหนก็ต้อมมีกำรคัดกรองเรำก็ต้องไป เพรำะเรำเป็นจิต 
     อำสำ อสม.จะดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตำย พอสูงอำยุ แก่ จะลุกจะนั่งก็ล ำบำก ผมเลยมี 
     แนวคิดว่ำเปลี่ยนจำกส้วมนั่งยองเป็นชักโครกแทน 
    -อสม.ยังไม่มีหน่วยงำนดูแล อยำกฝำกท่ำนนำยกพิจำรณำเกี่ยวกับกำรศึกษำดูงำนขอให้ 
     พำ อสม.ไปศึกษำดูงำนด้วย 
    -โครงกำรออมวันละบำทเป็นโครงกำรที่ดีอยำกให้ท ำต่อไปให้มีกำรประชำสัมพันธ์ว่ำมี 
     นโยบำยอะไรบ้ำงเป็นคนเบิกจ่ำยเงินใหม่ 
    -ฝำกเรื่องถ่ำยโอน รพ.สต.หนองสะมอน แล้วอสม.จะอยู่ยังไง แต่ อสม.ก็ยังปฏิบัติหน้ำที่ 
     เหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้มีโครงกำรท ำบ้ำน อสม. งบประมำณ ๕๐๐,๐๐๐ บำท ขอบคุณครับ 
นำยสมศักดิ์  ดวงนิล  -ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่ีได้เชิญโรงเรียนเข้ำร่วมประชุมในวันนี้ ขอเรียนว่ำกำรศึกษำเป็น 
ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.บ้ำนเมืองหลวง  รำกฐำนของชีวิต ตั้งแต่กำรตั้งครรภ์ ทะนุถนอม จนมำดูโลก สติปัญญำเกิดขึ้นเป็น 
     ควำมสุขของครอบครัวและเป็นเยำวชนรุ่นใหม่จะขับเคลื่อนในมุมมองในกำรศึกษำ ในกำร 
     ดูแล ศพด. มีเสียงสะท้อนเข้ำมำ สิ่งแรกที่จะให้เด็กข้ึน สร้ำงคุณภำพคุณครู ในส่วนนี้ต้อง 
     มีกำรเติมเต็ม เพ่ือส่งเสริมปัญญำ 
    2.อยำกให้ส่งเสริมทำงกำยภำพ น่ำอยู่น่ำเรียนกิจกรรมก็อยำกให้เติมเต็ม อยำกให้ลงไป 
     ดูแลในส่วนนี้ ทรัพยำกรมนุษย์ไม่ค่อยดูแลเท่ำไร จะท ำอย่ำงไรให้ ศพด.มีควำมก้ำวหน้ำ  
     ใครก็อยำกให้ลูกเรียนแถวบ้ำนและอยำกให้มีกำรติดตำมรูปแบบของคณะกรรมกำรและ  
     กองกำรศึกษำก็ไม่ค่อยดูแลท ำไร ขอฝำกด้วยครับ 
    3.ขอขอบคุณ อบต.เมืองหลวงที่ได้สนับสนุนงบประมำณต่ำง ๆ จัดสรรครูให้ถือว่ำเป็น  
     อบต.ตัวอย่ำง ได้สนับสนุนบุคลำกรเข้ำไปเติมเต็ม กิจกรรมต่ำง ๆ ที่สนับสนุนไม่ว่ำอำหำร 
     เสริมนม ขอเปลี่ยนเป็นนม UST ได้ไหม เพรำะไม่สะดวกหลำยอย่ำงและช่วงนี้เป็นช่วง 
     ระบำดของโรคโควิดด้วย 
    4.กำรท ำงำนร่วมกันในต ำบลเรำจะท ำอย่ำงไรให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ บุคลำกร เป็นไปได้ 
     ไหมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง อบต.หน่วยงำนรำชกำร อบต.เข้ำไปโรงเรียนก็ไม่รู้จัก โรงเรียน  
     มำ อบต.ไม่รู้จักกัน ในส่วนนี้มีกิจกรรมอะไรไหมที่จะสร้ำงให้เรำได้มีควำมสัมพันธ์ร่วมกัน
    5.ขอฝำกให้คิดเพ่ือควำมสุขของพ่ีน้องต ำบลเมืองหลวงซึ่งอดีตผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด     
     ศรสีะเกษ เคยพูดว่ำท ำอย่ำงไรพี่น้อง อบต.กินอ่ิม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด  
นำยวัฒนะ  ขันธเสน    -วันนี้ได้มีโอกำสเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็น ก็ขอบคุณปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมือง 
ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.บ้ำนโทะ  หลวง ในตอนปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ได้มีโครงกำรดีๆ  
     ให้กับโรงเรียนและทันต่อเหตุกำรณ์ ส ำหรับอำหำรกลำงวันของโรงเรียนแต่ก่อนโอนช้ำ  
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     ม ำ ก แ ต่ ปั จ จุ บั น รวดเร็ว ในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 ขอควำมกรุณำเร่ ง เบิกอำหำรให้ทำง     
 โรงเรียนภำยใน 3 มีนำคม 2565 ด้วยนะครับ 
    2.นมโรงเรียน ทุกวันนี้มีทั้งส่งเช้ำบ้ำงบ่ำยบ้ำง ซึ่งโรงเรียนจะให้เด็กกินช่วง 10 โมงเช้ำ  
     ถ้ำได้รับไม่ตรงเวลำท ำ ให้นมไม่มีประสิทธิภำพ ขอ
เ ป ลี่ ย น เ ป็ น  UST ไ ด้ ไ ห ม จ ะ ไ ด้ กิ น ต ร ง     
 ตำมเวลำ  
    3.งบประมำณของ อบต.ที่ได้จัดสรรให้โรงเรียน 6 โครงกำร อยำกจะขอเพ่ิมโครงกำร 
     ฝึกอบรมทักษะอำชีพในโรงเรียน ขอบคุณครับ 
นำยสถำปณะ  มำทอง  -ในส่วนของโรงเรียนบ้ำนเมืองน้อย ก็จะเหมือนกับโรงเรียนอื่นที่กล่ำวมำแล้ว ผมขอเสนอ 
ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.บ้ำนเมืองน้อย ทำงม้ำลำยหน้ำโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอบคุณครับ 
นำงสำวอุบลรัตน์  โนนน้อย -ขอน ำเสนอเรื่องนมโรงเรียนคือเรำประสบปัญหำโรคโควิด กำรส่งนมขอเป็น UST ซึ่งเก็บ 
ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.บ้ำนหนองน้ ำขุ่น ไว้ได้นำนกว่ำ ซึ่งตอนนี้ทำงโรงเรียนของเรำจัดกำรเรียนกำรสอบแบบออนไลน์ ออนแชร์  
     และมีกำรประสำนงำนเรื่องกำรส่งนมว่ำให้ส่งเวลำนี้ แต่ผู้ประกอบกำรก็บอกว่ำต้องแจ้ง 
     ล่วงหน้ำ เรื่องนี้เป็นปัญหำทุกโรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำขุ่นมีศำลำทรง 
     งำน ซึ่งได้รับงบประมำณในกำรซ่อมแซมแล้ว ตอนแรกทรำบว่ำเป็นงบประมำณของ  
     อบต. แต่พอด ำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นงบประมำณของจังหวัด ใช้งบประมำณ 990,000  
     บำท ซ่อมเฉพำะศำลำทรงงำน ส่วนภูมิทัศน์รอบนอกยังไม่มีงบประมำณในกำรปรับปรุง  
     ดังนั้นน ำเรียนว่ำ อบต.พอจะมีงบประมำณในส่วนนี้หรือจะมีกำรประสำนหน่วยงำนอ่ืนน ำ 
     งบประมำณมำปรับปรุงในส่วนนี้ ขอขอบคุณค่ะ 
นำยบรรจง  จังอินทร์  -ก่อนอ่ืนต้องแสดงควำมยินดีกับนำยก สมำชิกสภำทุกท่ำน เกี่ยวกับงำนป้องกันมีกำร  
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2   บริกำรประชำชน ผมเสนอไป 2-3 ครั้งได้รับกำรประสำนงำนไปก็ได้ตอบรับตลอด ก็รับ 
     ควำมอ ำนวยควำมสะดวกเหมือนเดิม แตง่ำนป้องกันมีอุปกรณ์น้อยไปนิด เช่น เลื่อยยนต์ 
นำยอนุพัฒน์  อนุพันธ์  -โรงเรียนบ้ำนจังเอินเป็นโรงเรียนขนำดเล็กมีปัญหำเรื่องครู มีแต่ครูเข้ำมำบรรจุแล้วก็ไป 
รก.ผอ.ร.ร.บ้ำนจังเอิน   ตอนนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวงได้สนับสนุนบุคลำกรครูให้ท ำให้ปัญหำดีขึ้น 
    -เกี่ยวกับกำรเบิกเงินส่วนมำกมีปัญหำกับอบต.ตลอด ซ่ึงปัจจุบันดีขึ้นแล้ว ขอสนับสนุนใน  
     บริหำรแบบนี้ต่อไป ขอบคุณครับ 
นำยสุวิทย์  วงศ์เจริญ  -ขอแจ้งประชำสัมพันธ์ในกำรร้องขอให้อบต.สนับสนุนเรื่องใด ๆ ถ้ำเร่งด่วนให้ติดต่อด้วย
นำยก อบต.เมืองหลวง   วำจำก่อนได้ แล้วส่งเอกสำรตำมมำ อบต.อยำกให้มีเอกสำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ร้องขอ 
     กับอบต. เพ่ือใช้ในกำรประกอบกำรปฏิบัติงำน ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ   -ในเรื่องอ่ืน ๆ มีสมำชิกท่ำนใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดเสนอ 
     เพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล และ 
     ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดกำรประชุม ณ บัดนี้  
         
เลิกประชุม เวลำ 16.00 น. 

  

                                                              ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
         (นำยพุทธชำติ  โนนกอง) 
            เลขำนุกำรสภำ อบต.เมืองหลวง 
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คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมแล้ว 
 
 

         (ลงชื่อ)   ธช ำติง   ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
           (นำยอนันต์   กองทอง) 
   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 4 

          กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

         (ลงชื่อ)    ำติ     ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
           (นำยสมพงษ์   เชื้อทอง) 
   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 6 

          กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

         (ลงชื่อ)  พุ   ผู้ตรวจบันทกึรำยงำนกำรประชุม 
           (นำยโฆษิต    ผูกพันธ์) 
   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 11 

          กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมนี้ ในกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 7 เมษำยน 2565 ประธำนสภำ อบต.เมืองหลวง จึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

        (ลงชื่อ) บิ น   วงษ์เจริญ     
                 (นำยบิน   วงษ์เจริญ) 

           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง 
 

 
 
        (ลงชื่อ)                          

                 (นำยบิน   วงษ์เจริญ) 
           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง 
 


